



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

เตือนคนกรุงกลุ่มเสี่ยง ทำร้ายตัว.

ถ้าคิดกลับบ้าน
เชื้อจากสุนัขมี
ก็กระจายไปทั่ว
ป่วยเพิ่มอีก 188
ลิเคียก็ขึ้นแล้ว
ไทยพบผู้ป่วย ★ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

เตือนคนกรุง ☆ ต่อจากหน้า 1

โควิด-19 เพิ่มพรวด วันเดียวเจอ 188 ราย ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มเดิม "สนามมวย-สถานบันเทิง" ส่งให้ยอดผู้ป่วยสะสมทะยานไปที่ 599 ราย จับตาต่างจังหวัด พบป่วยเพิ่มวันละเกือบห้าตัว หลังกรมและปริมณฑลปิดสถานที่เสี่ยงทั่วเมือง ทำคนแห่กลับภูมิลำเนา สธ.ได้แต่เตือนรณรงค์ครอบครัวอย่าเข้าไปแพร่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก พร้อมส่งหนังสือเตือนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทีมเฝ้าระวังเข้มงวด ขณะที่แรงงานต่างด้าวก็แห่แหกกักด่านไปรอข้ามแดนที่ไทย หลังมหาไถยกลับปิดด่านทั่วประเทศด้าน "นายคช" เรียกถกทนายงานยากกำลังหาทางแก้ปัญหา ส่วนกลางโหมสั่งเตรียมโรงพยาบาลทหารทั่วประเทศแห่ง รับมือการระบาดใหญ่

หลังจากกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล ออกประกาศปิดสถานที่เสี่ยงแพร่กระจายของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 เป็นเวลา 22 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. เป็นวันแรก หลังจากพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่พบในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล แต่ล่าสุดการแพร่ระบาดของเชื้อกลับยังมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อทยอยเดินทางไปในจังหวัดต่างๆ แทนการกักตัวในที่กัก

★ พบป่วยพุ่งพรวด 188 ราย

ที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น. วันที่ 22 มี.ค. นพ.ทวีศิลป์ ไขปัญหา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า ในวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 188 ราย แบ่งเป็น 81 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 65 ราย ได้แก่ กลุ่มสนามมวย 21 ราย เป็นนักมวย เซียนมวย คมป๋อ ล้อ แดง นักมวย จากกรุงเทพฯ เอย นองบัว ล้อ ปทุมธานี อุดรธานี ชลบุรี นนทบุรี พัทลุง แพร่ และสมุทรปราการ กลุ่มสถานบันเทิง 5 ราย เป็นพนักงานร้านอาหาร พนักงานเสิร์ฟ พนักงานต้อนรับ ที่ กทม. อุดรธานี เพชรบูรณ์ มีประวัติการทำงานสัมผัสย่านทองหล่อ กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 37 ราย และกรุงเทพฯ สมุทรปราการ สุโขทัย นนทบุรี ชลบุรี ปัตตานี สงขลา ขอนแก่น ปราจีนบุรี อุดรธานี กลุ่มที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในประเทศมาเลเซีย 2 ราย จังหวัดนราธิวาส และยะลา

★ พบเชื้อในกลุ่มเดินทางเข้าไทย

โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวอีกว่า กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ 15 ราย ได้แก่ กลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศ/ชาวต่างชาติ 8 ราย เป็นคนไทย 6 ราย ทำงานที่โปแลนด์ ประเทศกัมพูชา สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า และอีก 2 ราย เป็นชาวสวีเดน เซอร์แลนด์ และอเมริกัน กลุ่มผู้ทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 7 ราย ชายของแคว้นสนามมวย

★ ยักรักษาแหล่งที่มาอีกนับร้อย

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อต่อระหว่างรอสอบสวนโรค 108 ราย มาจากแหล่งใด สำหรับผู้ป่วยอาการหนักมี 7 ราย จากสถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลเอกชน ทหารยศใต้เครื่องช่วยหายใจ และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยสรุปมีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 45 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 553 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมสะสม 599 ราย

★ นำห่างคนป่วยหนักกลับบ้าน

นพ.ทวีศิลป์กล่าว ว่า เรื่องการตรวจหาเชื้อขอความร่วมมือประชาชนหากไม่ใช้กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่ยังไม่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ ให้สังเกตอาการตัวเองที่บ้าน ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจหาเชื้อในผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจก่อน ที่สำคัญการตรวจเชื้อขณะที่ไม่มีอาการโอกาสพบเชื้อน้อยมาก ทำให้คนที่ตรวจแล้วอาจเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองไม่ติดเชื้อและออกไปมีกิจกรรมทางสังคมส่งผลต่อระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และที่น่าใจคือ ขณะนี้ยอดผู้ป่วยรายใหม่เป็นคนไทยพบมากในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาวที่อาการน้อย ทำให้มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับผู้อื่นเมื่อป่วยจะทำให้เกิดผู้สัมผัสเสี่ยงจำนวนมาก เช่น กรณีสถานบันเทิงและสนามมวย ล่าสุดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดปริมณฑลได้สั่งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงชั่วคราว จึงขอความร่วมมือผู้ทำงานในสถานที่ที่ถูกปิดอย่าเดินทางกลับภูมิลำเนา เพราะอาจนำเชื้อโรคไปแพร่ให้คนต่างจังหวัด คนใกล้ชิดในครอบครัว

★ ให้จังหวัดทำแผนเฝ้าระวัง 4 ข้อ

โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวต่อว่า ทั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ส่งหนังสือด่วนลงวันที่ 21 มี.ค.2563 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคระดับอำเภอและหมู่บ้าน หลังจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เนื่องจากพบการเพิ่มของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนา โดยให้ทุกจังหวัดดำเนินการดังนี้ 1. จัดตั้งทีมอาสาโควิด-19 ระดับอำเภอและหมู่บ้านเพื่อค้นหาและเฝ้าระวัง 2. จัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มาถึงภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2563 เป็นต้นไป 3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อแยกตัวสังเกตอาการใช้และอาการทางเดินหายใจทุกวันและ

หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่สาธารณะหรือที่แออัดจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา 4. แจ้งผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์, หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง, หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

★ จี้ทำความสะอาดระบบขนส่ง

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือไปยังผู้จำหน่ายรถแท็กซี่ยานสาธารณะร่วมใช้และรถแท็กซี่คนเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมขนส่งทางบก คัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ทำความสะอาดสถานี ยานพาหนะก่อนและหลังเดินทางเน้นพื้นที่สัมผัสร่วม เช่น ราวจับบันได ประตู ห้องนำเก็บสัมภาระผู้โดยสาร ลดความแออัดผู้โดยสาร จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่าง ให้คำแนะนำผู้โดยสารเรื่องการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อเดินทางถึงสถานีปลายทางตามพบผู้โดยสารมีไข้ ไอ และอาการระบบทางเดินหายใจให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

★ ผู้ป่วยใน จว.เพิ่มก้าวกระโดด

นพ.ทวีศิลป์กล่าวด้วยว่ากรณีที่ทำการปิดหลายสถานที่ในกรุงเทพฯ ก็เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายและเมื่อหยุดงานออกให้พักอยู่ที่บ้านอย่างกลับต่างจังหวัด เนื่องจากจะมีเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสรับเชื้อจากคนในกรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก ในแต่ละวันตรวจเลขผู้ป่วยในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ เราต้องรู้จักรักษา ระยะห่างอยู่ที่บ้าน และที่สำคัญขณะนี้มีตัวเลขผู้ป่วยในต่างจังหวัดตั้งแต่วันที่ 19-22 มี.ค. พบผู้ป่วยคือ 59 ราย 75 ราย 127 ราย และ 236 ราย ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละวันผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว

★ อย่าเพิ่งเดินทางเข้า-ออก กทม.

นพ.จิโรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า มาตรการสำคัญคือการรักษาระยะห่างในสังคมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ซึ่งต้องใช้ร่วมกับการจำกัดการเดินทาง หยุดการเคลื่อนย้าย และสถานการณ์ของไทยตอนนี้ไม่ต่างกันกับปีก่อนหน้าที่เราห้ามไป ดังนั้น สถานการณ์ใน กทม.ขณะนี้เราจึงไม่ควรออกเดินทาง ผู้ที่อยู่ใน กทม.ก็ไม่ควรออกต่างจังหวัด ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ควรเข้ามา หากไม่จำเป็นการที่เราต้องอยู่ในกรุงเทพฯ เพราะหากเราไม่ป่วยแล้วเราเดินทางออกไปอาจเสี่ยงออกไปรับเชื้อ และอาจนำเชื้อไปแพร่คนที่รัก และหากป่วยหนัก ระบาดต่างจังหวัดในระดับตำบลอำเภอต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ อาจ



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ไม่พร้อม แต่หากอยู่ กทม. โอกาสจะได้รับการรักษาดีกว่า ดังนั้น จึงถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

★ ลดแพร่เชื้อเพื่อมีเวลาหาเวชภัณฑ์
 นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่ ขณะนี้พบผู้ป่วยมากขึ้น โดยโรคไม่ได้อยู่เฉพาะ กทม. และปริมณฑล แต่ลงไปยังภูมิภาคแล้ว การกระจายตัว อันจากการดูแลไปที่ภูมิภาคบทบาทของกรมอนามัย คือจะทำอย่างไรให้สถานการณ์คือ สุขอนามัยส่วนบุคคล ขณะนี้รณรงค์ หากดูกราฟจะเห็นว่าสิ่งที่เราลงมาก่อนคือการลดสัมผัสล้างมือและเมื่อเข้าไปที่ชุมชนก็ให้สวมหน้ากากผ้า แต่ขณะนี้กรมอนามัยรณรงค์เรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคม เพราะเชื่อว่าโรคมีการแพร่กระจายมากขึ้น เป้าหมายที่ต้องทำร่วมกันขณะนี้คือทำอย่างไรไม่ให้โรคนี้แพร่กระจายเยอะแล้วเราจะมีผู้เสียชีวิต ๓ โดยโรคขึ้นช้าๆ เพื่อเตรียมเตียง อุปกรณ์เวชภัณฑ์ และยารักษาที่เพียงพอ รวมถึงวัคซีนที่กำลังพัฒนา

★ ให้กักตัวเองกลับเดินทางมากขึ้น
 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่ สำหรับกราฟในแง่ที่ขณะนี้พบข้อมูลที่น่าสนใจที่สุดในรอบสัปดาห์ โดยเดิมที่เราพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ ขณะนี้เราพบว่าผู้ป่วยในต่างจังหวัดกำลังเพิ่ม หากเราไม่ทำอะไรจำนวนผู้ป่วยจะมากขึ้นในต่างจังหวัด สิ่งทั้งรัฐบาลและกรุงเทพฯ ให้หยุดงาน ๓ อาทิตย์ คือให้หยุดบ้าน เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อให้กับผู้อื่น และใครที่อยู่ระหว่างการป่วยเล็กน้อยๆ 2 สัปดาห์ก็หยุด ดังนั้น จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะทำให้กรุงเทพฯ เชื้อไม่เพิ่มตลอดเชื้อ ทั้งนี้ หากใครทำไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ เช่น เดินทางไปอยู่กับคนจำนวนมาก ทั้งระหว่างการเดินทางและปลายทางจะเป็นการเพิ่มเชื้อ

“เราอาจจะมีอาการน้อยหรืออยู่ระยะที่กักตัว แต่พอไปถึงต่างจังหวัดอาจจะเอาเชื้อไปแพร่ให้กับคนสูงอายุ ให้กับคนที่เรารักที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยซ้ำ หากเราพักผ่อนเมื่อยล้าก็ทำให้กักตัวให้ครบก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าในกรุงเทพฯ เชื้อจะน้อยลง เพราะช่วงแรกเราไปสนามมวยเที่ยวคลับสถานบันเทิงตอนกลางคืนมีโอกาสได้รับเชื้อ และบางคนอาจป่วยไปแล้ว การที่รัฐบาลให้หยุด 2 สัปดาห์ คนวัยทำงานที่ร่างกายแข็งแรง ร่างกายก็จะกำจัดเชื้อให้หมดก่อน ซึ่งก็จะไม่แพร่เชื้อ หากเราเข้าไว้วัดประสงค์ เราก็จะเข้าใจว่าไม่มีไข้ช่วงวันหยุดพิเศษก็จะให้เดินทางกลับต่างจังหวัด เพราะเราจะต้องไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่น ทุกคนต้องร่วมมือกัน ปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อให้บรรดาผู้ประสงค์ไม่ให้เชื้อไปอยู่ในต่างจังหวัด อย่างไรก็ตาม สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญแต่เรื่องปากท้องสำคัญเช่นกัน ดังนั้น อยากให้เจ้าหน้าที่กรมการดูแลกันเอง เพราะถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ หากถูกจ้างแข็งแรงไม่ป่วยก็จะช่วยลดการแพร่เชื้อ เศรษฐกิจหรือธุรกิจต่างๆก็จะกลับมาดำเนินไปได้ทั้งนี้รัฐบาลก็เตรียมที่จะมีโปรแกรมในการดูแลด้วย ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไปกล่าว

★ “แมทธิว-ลี้เตีย” ไม่มีไข้แล้ว
 ด้านอาการของ ๓ คนบนเตียงที่ป่วยโรคโควิด-19 และเข้ารับการรักษาอยู่ใน รพ.ขณะนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 22 มี.ค. พิธีกรหนุ่ม “แมทธิว ดิน” โปสเตอร์อินสตาแกรมเผยแพร่การล่าสุดของตัวเอง และภรรยา “ลี้เตีย ศรีธัญรัตน์” ว่าทั้งคู่ไม่มีไข้แล้ว พร้อมบอกว่าอยากให้ทุกคนร่วมมือกันกักตัว เพราะเห็นใจทีมแพทย์ทำงานหนัก ซึ่งหนุ่มแมทธิวได้โพสต์ภาพคู่ภรรยาพร้อมแคปชั่นว่า “ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ผมกับเตียร่นะครับ เป็นสิ่งที่ช่วยผู้ป่วยทุกคนได้เยอะมากๆ ครับ ตอนนี้เราสองคน อยู่ด้วยกันที่โรงพยาบาล และได้รับการรักษาจนอยากกลับบ้านแล้ว ทั้งคู่ไม่มีไข้แล้ว แต่ยังคงดูอากาศไปเรื่อยๆ ตอนนี้หมอบและพยาบาลทุกโรงพยาบาลกำลังทำงานกันหนักมาก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 พวกเค้าไม่ได้กลับบ้าน ต้องนอนกินที่ทำงานอีกหลายสัปดาห์แน่นอน เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยพวกเค้า ด้วยการอยู่บ้านกักตัว ไม่ไปที่ที่คนรวมตัวเยอะ ทุกคนที่รักประเทศไทยและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ช่วยกันนะทุกคนมีส่วนสำคัญ ถ้าไม่ร่วมมือกัน เรื่องนี้จะยาว”

★ “ลี้เตีย” ได้อยู่เคียงข้างสามี
 ต่อมาช่วงค่ำวันเดียวกัน “ลี้เตีย ศรีธัญรัตน์” ได้โพสต์ภาพตัวเองในอินสตาแกรมเป็นครั้งแรก เป็นภาพคู่กับแมทธิว หลังแจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. พร้อมแชร์ข้อมูลและเล่าถึงอาการว่า “หลังจากที่ต้องแยกกันมาอาทิตย์กว่า ตอนนี้เตียกับพี่แมทธิวได้อยู่ด้วยกันแล้วค่ะ มีกำลังใจดีขึ้นเยอะค่ะ อาการช่วงแรกของเตียที่เข้าโรงพยาบาลคือไม่เป็นอย่างไรเลยที่บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นหวัด ไม่เจ็บคอแล้วไม่มีน้ำมูกเลย ไม่ไอ แต่มีไข้ 37 กว่า เลยทำให้คิดว่ากำลังจะหาย จากการ Xray วันแรกก็ไม่เห็นอะไรในปอด สัญญาณทุกอย่างดีหมด แต่คุณหมอบอกว่า CT scan วันรุ่งขึ้น ผลออกมาคือไวรัสเข้าไปในปอดแล้วแต่ไม่แสดงอาการเลย เตียไม่หอบไม่เหนื่อย ระดับออกซิเจนดีหมด แต่ปอดเริ่มอักเสบ เตียถูกย้ายไปไอซียูเพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดและเริ่มทานยาทันที เตียรู้สึกแข็งแรงดีทุกอย่าง หายใจได้ ไม่มีอาการหวัด แต่มีผลข้างเคียงจากยาที่ทานเพราะค่อนข้างแรงและเยอะ อาการจากยาก็จะมีเวียนหัว คลื่นไส้ ท้องเสีย ไม่อยากอาหาร และตามัวเหมือนสายตาสั้นก็ต้องพยายามทานข้าวให้ได้ก็จะดีทานยา

★ “แมทธิว” เริ่มปอดอักเสบ
 ลี้เตีย โปสเตอร์บอกว่ หลังจากเริ่มยาและอยู่ไอซียูมา 5 วัน เตียไม่มีไข้แล้ว สัญญาณทุกอย่างดี Xray ปอดดูไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ก็ได้ย้ายออกจากไอซียู ตอนนี้ได้อยู่ด้วยกันกับพี่แมทธิวแล้ว อาการของพี่แมทธิวแตกต่างจากเตีย พี่แมทธิวไปถึงโรงพยาบาลวันแรกๆ มีไข้และคลื่นมูกและมีน้ำขุ่นเล็กน้อย แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีไข้ไปอีก 3 วัน ตอนนั้นไม่ได้อ



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ทานยา ก็คิดว่าเริ่มดีขึ้น แล้วปล่อยให้หายเองได้ แต่หลังจากนั้นใช้กลับมาใหม่และต้องเสีย หมอรีบ Xray ก็พบว่าเริ่มมีอาการปอดอักเสบเหมือนเดิม...

★ พบนายแบบหนุ่มป่วย โควิด-19

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักแสดงและนายแบบโฆษณา “สนุก-บดินทร์ ฤกษ์วิฑูพิพงษ์” ได้แจ้งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “นายสนุก” ว่า ตนเองติดเชื้อโควิด-19 พร้อมกับแจ้งให้แม่ไลน์ถึงสถานที่ที่ไปในวันระหว่างวันที่ ๑ มี.ค. ถึงวันที่ 20 มี.ค. เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง ครอบครัว และหยุด...

★ “แพรวา” วอนให้เห็นใจแพทย์

ด้านนักแสดงวัยรุ่น “แพรวา ณิชากัทร จิตรัชย์พลรัตน์” หลังแจ้งในอินสตาแกรมว่าติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ก็ได้โพสต์คลิปขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผ่านทางอินสตาแกรมด้วยหน้าตาสดใส...

★ “บักคู้” เรียก จนท.ทกปมโควิด-19

สำหรับความเคลื่อนไหว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ร.ม.ว.ก.ลาใหม่ ในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า...

ด้วยเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการรับมือ หลังจากในแต่ละวันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและมาตรการรองรับผลกระทบหลัง กทม. และ 5 จังหวัดปริมณฑล ปิดสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาด และอีกหลายจังหวัดเริ่มปิดพื้นที่เสี่ยงมากขึ้น โดยใช้เวลาหรือประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที

★ ซูก้าปั่นชาวซู-ย៉ากำลังทำ

จากนั้น เวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ได้ลงจากเครื่องบินซู-ย៉า โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆ เพียงแต่ก่อนขึ้นรถเดินกับนายชัยหรือซูก้าปั่นชาวแสดงสัญลักษณ์ซู-ย៉าให้ผู้สื่อข่าวที่มารอสังเกตการณ์บริเวณทางลงจากตึกไทยคู่ฟ้า เมื่อรถผ่านผู้สื่อข่าว นายชัชได้ลดกระจกลงทักทายเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีมาตรการอะไรในการรับมือโควิด-19 ในวันที่ 1 หรือไม่ พล.อ. ประยุทธ์ซูก้าปั่นชาวอีกครั้ง พร้อมกล่าวเพียงสั้นๆว่า “กำลังทำๆ” ก่อนที่ขบวนรถจะเคลื่อนออกจากทำเนียบรัฐบาลไป ซึ่งหลังจากนั้น น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวถึงการประชมว่า นายสุวรงค์ชัย วิวัฒนาภิระวิชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ขอความร่วมมือให้จัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา...

★ มท.สั่งปิดด่านทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย เสนอเรื่องปิดด่านชายแดนทั้งหมดทั่วประเทศ จากเดิมที่อนุญาตให้เปิดด่านชายแดนตามตาราง จุดผ่อนปรนการค้า จังหวัดละ 1 ด่าน ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. เป็นต้นไป โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๘5(1) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 จะให้ปิดทั้งหมด 18 ด่าน ใน 17 จังหวัด โดยตามที่ เสนอให้ปิดนั้นเป็นเฉพาะด่านทางบกที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น เพื่อให้ไม่มีการเข้าออก แต่จะให้ใช้ช่องทางดังกล่าวเพียงขนส่งสินค้าได้เท่านั้น จะให้ผู้ว่าฯสั่งการหยุดชั่วคราวตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายไปแล้ว ส่วนแต่ละด่านจะปิดถึงเมื่อไหร่ แต่แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกัน เนื่องจากต้องให้ผู้ว่าฯจังหวัดนั้นๆประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีด่านทางบกติดกัน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซีย ก่อนต่อผู้ว่าฯแต่ละจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดน อาทิ จ.สระแก้ว มุกดาหาร อุดรธานี ออกจากของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอื่นๆ ตลอดจนแนวชายแดนเป็นการชั่วคราว

★ กท.ระดมกำลังช่วยตรวจคัดกรอง

ด้าน พล.ท.คงชีพ ดันตระวาณิชช์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า เมื่อช่วงสาย พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล ร.ม.ว.ก.ลาใหม่ เรียกประชุมหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม ติดตามและรับทราบการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งมาตรการต่างๆของรัฐ กทม. และจังหวัดต่างๆที่ออกมาเพิ่มเติม พร้อมยืนยันทุกเหล่าทัพให้ความต่อเนื่องสนับสนุน สร.รับมือ จัดกำลังพลและบุคลากรทางการแพทย์กระจายเข้าไปช่วยเหลือคัดกรองผู้โดยสารจากท่าอากาศยานหลักและภายในประเทศ พร้อมจัดกำลังพลเพิ่มเติมเข้าไปช่วยคุมเข้มคัดกรองการผ่านเข้าออกทุกช่องทางของด่านชายแดน ๑๕ แห่งทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติที่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวมากขึ้น ได้สนับสนุนกำลังพลและยานพาหนะเข้าไปช่วยเสริมการผลิตและกระจายขนส่งหนักจากอนามัยจากโรงงานไปยังสถานพยาบาลต่างๆ

★ เตรียม 18 รพ.รองรับผู้ป่วยระดับ 3

พล.ท.คงชีพกล่าวอีกว่า พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมพื้นที่หน่วยทหารและกองพันทหารเสนารักษ์รองรับผู้ป่วยระดับ 1 และ 2 จำนวน 2,000 เตียง นอกจากนี้ได้เตรียมโรงพยาบาลทหารทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ๑๘ แห่ง รองรับผู้ป่วยระดับ ๓ สนับสนุนการทำงานของ สร.ในการบริหารจัดการการแพทย์ ขณะที่ปฏิบัติการกำลังป้องกันและฆ่าเชื้อในพื้นที่สาธารณะยังคงดำเนินการต่อเนื่องกันไป โดย พล.อ. ชัยชาญขอให้เร่งประสานกับ สร. ร่วมจัดทำความสมบูรณ์ของ “ร่างแผนเผชิญเหตุรองรับ COVID-19 กรณีเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล” จากบทเรียนการฝึกซ้อมที่ผ่านมา โดยให้เสนอรัฐบาลทราบแผนดังกล่าวเพื่อให้ กทม. โดย “ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์ สร.” ใช้บริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ และควบคุมโรคในภาวะเผชิญเหตุ ขอให้ทุกเหล่าทัพสนับสนุนทรัพยากรเต็มกำลังและทำงานร่วมกับ สร. และส่วนราชการต่างๆใกล้ชิดมากขึ้น และกำชับขอให้มีความสำคัญดูแลปกป้องกำลังพลและครอบครัวให้กำหนดมาตรการคุมเข้มการป้องกันการแพร่ระบาดภายในหน่วยทหารและที่กักตัวของหน่วยทหารอย่างถึงที่สุดต้องมีความรู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบตนเองและสังคมอย่างจริงจัง

★ เร่งตีปีบ “อยู่บ้านหยุดเชื้อฯ”

ด้าน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้กำชับให้ทุกหน่วยทั่วประเทศ ดำเนินการตามนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการให้ตำรวจออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ชุมชน หมู่บ้าน ร้านค้า หรือสถานที่ต่างๆ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ เช่น กำลังพลให้ถูกวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัย จัดการเดินทางที่ไม่นำเป็น ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด การเว้นระยะห่างทางสังคม สัมผัสอาคารของตนเอง เป็นต้น



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

★ เมืองเลยผวานักมวยติดไวรัส

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภูมิภาคต่างๆของประเทศผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดวันมีการพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ตามจังหวัดต่างๆอีกหลายแห่ง โดยที่ จ.เลย นพ.อุดมศักดิ์ บุญส่งทรัพย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.เลยเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเฝ้าระวังพบผู้ติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 จำนวน 1 รายเป็นเพศชายอายุ 24 ปี มีอาชีพนักมวยเคยเข้าสนามมวยที่สนามมวยลุมพินี เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ที่ผ่านมา ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่ รพ.เลย จากการตรวจสอบประวัติโรคเบื้องต้นพบว่าติดเชื้อมาจากสนามมวยลุมพินี แต่ไม่แสดงอาการคือ ไม่มีไข้ ไม่มีไอและจามแถมยังถ่ายภาพกับ "เมทชีวจิต" ในวันดังกล่าวด้วย จากนั้นเดินทางกลับโดยเครื่องบินมีผู้โดยสาร 130 คน เข้าพักที่บ้านพักภูคด เมือง อ.เมืองเลย ไปเที่ยวที่สวนสุขภาพภูคดป้อง เดินทางไปเยี่ยมญาติที่ จ.ชัยภูมิ และเที่ยวที่ผืนย่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทางจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ผู้ใกล้ชิดคนมวยคนนี้ตามสถานที่ต่างๆ ให้รีบแจ้งสาธารณสุขจังหวัดเลยได้สอบสวนโรคตรวจต่อไป

★ แพทย์-หนองบัว-ราชบุรีพบรายแรก

นอกจากนี้ที่ จ.แพร่ นพ.จจร วิทยพัฒน์ชัย สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เผยว่า จังหวัดแพร่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 1 ราย เป็นชาย อายุ 25 ปี ตอนนี้อยู่รักษาตัวอยู่ รพ.แพร่ เป็นทั้งเขียนมวยและเขียนไก่ชน เคยไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินี ส่วนการค้นหายุติได้ก็ชัดเจนว่ามีทีมออกติดตาม ส่วนกรรมาของแพทย์ได้กักตัวไว้รอดูอาการแล้ว พร้อมกันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ขอความร่วมมือประชาชนว่า หากท่านใดที่รู้ว่ากลับมาจากสนามมวย สนามชนไก่ หรือจากที่ใดก็ตามที่รู้ว่ามีความเสี่ยง ขอให้เข้ารับการตรวจโดยเร็ว ขณะที่นายสมเจตน์ จงศกวิศกร ผอ.หนองบัวลำภู นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะแถลงข่าว จ.หนองบัวลำภู พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นชายไทยอายุ 38 ปี มีประวัติเดินทางไปสนามมวยราชดำเนิน เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ตอนนี้อยู่รักษาตัวที่ รพ.หนองบัวลำภู และ จ.ราชบุรี นายวิชาห์ พูลศิริรัตน์ รองผอ.ราชบุรี พบป้าจรี อารีศรีบรองสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกันแถลงข่าวราชบุรีพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นรายแรกเป็นผู้หญิง อยู่ อ.บ้านโป่ง ไปเที่ยวสวนบ้านนึ่งแถวย่านทองหล่อ กรุงเทพฯ ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคจากหญิงคนดังกล่าวมี 66 คน รอด 4 คน และรอผลบุคคลผู้สัมผัสผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้ออีก 1 ราย ตอนนี้อยู่ในกระบวนการกักตัวเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน

★ นายทหารกรมการมวยไม่รอด

ขณะที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พ.อ.รุ่งคุณมหารัตน์ ญายวงค์ โฆษกกองทัพอากาศที่ ๓ พล.ต.กฤษณ์แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.๓ (กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓) พ.อ.พน.วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน แพทย์ประจำ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และคณะร่วมกันแจ้งจากกรณีข่าวว่ามีนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ติดเชื้อโควิด-19 ว่านายทหารคนดังกล่าวเป็นกรรมาการตัดสินกีฬาชกมวยที่สนามมวยลุมพินี เมื่อวันที่ 6 มี.ค. และเริ่มมีอาการผิดปกติในวันที่ 18 มี.ค. โดยมีอาการคลื่นไส้ ครั่นตัวคล้ายเป็นไข้ ไอ เจ็บคอ และถ่ายเหลว ไปตรวจที่ รพ.บวรนครราชบุรี ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จริง พร้อมเข้ารับรักษาตัวที่ รพ.บวรนครราชบุรี ต่อมาได้คัดกรองประเมินกลุ่มเสี่ยงของกำลังพลในหน่วยสอบสวนโรคเพื่อหากกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยในทันที มีจำนวนทั้งสิ้น 18 นาย จึงให้มาตรการกักบริเวณ 14 วัน

★ ส.ต.อ.191 ติดเชื้อแต่ไม่กักตัว

นอกจากนี้ บก.ภ.จ.อุดรธานีได้รับรายงานจาก สก.ภูคด ว่า ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอภูคด พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นตำรวจยศ ส.ต.อ. อายุ 33 ปี สังกัดสายตรวจ 191 กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บข.น.) ได้เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเมื่อวันที่ 13 มี.ค. มีอาการป่วยแต่ไม่กักตัว ได้เข้าตรวจอาการที่ รพ.ภูคด 2 ครั้ง แต่มีการปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการป่วยกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเบื้องต้น ผู้ป่วยได้ถูกนำตัวส่งไปรักษาที่ รพ.ศูนย์อุดรธานีแล้ว ต่อมาพบปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอภูคดได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคและพยานปากชื่อในพื้นที่และมีรายงานจากต้นสังกัดว่า ส.ต.อ.เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกักตัวเพื่อดูอาการ เนื่องจากอยู่ในชุดปฏิบัติการสนามมวยราชดำเนินและผู้บังคับบัญชาสั่งให้กักตัวเพื่อดูอาการ แต่ ส.ต.อ.คนนี้ไม่ยอมกักตัวแต่กลับเดินทางกลับบ้านที่ อ.ภูคด และยังเดินทางไปเที่ยวอีกหลายแห่งภายหลังผลการตรวจจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า ส.ต.อ.ติดเชื้อโควิด-19 จริง

★ ชีแจง ตร.กรุงแพร่เชื้อโควิด-19

อย่างไรก็ดี วันเดียวกัน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บข.น.) ซึ่งแจ้งกรณีมีตำรวจชั้นประทวนหนีการกักตัวรอดูอาการกลับภูมิลำเนาและยังไปเที่ยวชมชนต่างๆ จนกระทั่งตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้ ตำรวจดังกล่าวสังกัดงานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บด.ตปท. คำวันที่ 13 มี.ค. เดินทางกลับภูมิลำเนา จ.อุดรธานี โดยรถทัวร์ วันที่ 14 มี.ค. ไปสนามชนไก่ วันที่ 15 มี.ค. ไปส่องพบกบที่ถนน ตำรวจดังกล่าวมีอาการป่วยไปหาแพทย์ที่ รพ.ภูคด 2 ครั้ง วันที่ 14 และ 16 มี.ค. แพทย์ระบุว่าป้าใช้หวัดต่อมาพักรักษาที่ภูคดอยู่บ้าน วันที่ 19 มี.ค. ทราบว่า

มีตำรวจงานสายตรวจ 3 ที่ทำงานด้วยกันที่ กทม. ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 21 มี.ค. ไปพบแพทย์ รพ.ภูคด และส่งตัวไป รพ.อุดรธานี กักตัวและตรวจโรคพบเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ตำรวจนายนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่สนามมวยลุมพินี ขณะกลับบ้านยังไม่มีการรายงานการติดเชื้อโรค บข.น. ได้รายงานให้ผู้ว่าอุดรธานี เพื่อให้จังหวัดป้องกันการแพร่ระบาดและลดผู้เสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้ว หากตรวจสอบพบว่าตรวจดังกล่าวผิดปกติเปรียบเทียบหรือข้อสั่งการจะดำเนินการทางวินัย ทั้งนี้ มีตำรวจในสังกัด บข.น. ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 19 นาย และกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน รวม 217 นาย

★ สังกัด 3 ตำรวจพร้อมครอบครัว

ด้าน จ.พะเยา พ.ต.อ.สุเมธ ก้อนคำ ผกก. สก.ภูพาน มีหนังสือคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจกับบริเวณ 14 วัน ทั้งนี้ เนื่องจาก ด.ต.ตำแหน่ง ผบ.หมู่ป้องกันปราบปราม สก.ภูพาน เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากตำรวจนายนี้และครอบครัวเดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อไปร่วมงานบวช เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่บ้านทุ่งไร่ อ.เทิง จ.เชียงราย ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด ทาง สก.ภูพาน จึงมีคำสั่งให้กักบริเวณ ด.ต.พร้อมกับตำรวจเพื่อนร่วมงานอีก 2 นาย ซึ่งทั้งหมดทำงานในตำแหน่งพนักงานศูนย์วิทยุ โดยให้ทั้ง 3 นายกักบริเวณในที่พักของตนโดยห้ามออกนอกบริเวณที่พักเป็นอันขาดเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563-วันที่ 5 เมษายน 2563 รวมทั้งไม่ให้ครอบครัวทั้ง 3 นายออกนอกบริเวณที่พักด้วย

★ ปิดตลาดนัดวันแม่ลูกแพร่เชื้อ

ที่ตลาดนัดตลาดปลาเค็มหรือตลาดปฐมนคร ต.บางเขม อ.เมืองนครปฐม เจ้าหน้าที่ อบต.บางเขม นำไปปิดประกาศของ น.ส.สุวรรณ มั่นน้อย นายก อบต.บางเขม แจ้งปิดตลาดนัดเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 23 มี.ค. ถึงวันที่ 4 เม.ย. 63 เป็นเวลา 14 วัน หลังจากที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการร่วมเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าได้ตรวจพบหญิงสาวคนหนึ่ง อาชีพหมอนวดที่ร้านในซอยทองหล่อ กทม. และผลตรวจติดเชื้อไวรัสสังกัษยาที่ รพ.ศูนย์นครปฐม และจากการตรวจสอบทราบว่าหญิงคนดังกล่าวเข้าห้องพักอยู่กับลูกสาว ใกล้กับตลาดนัดตลาดปลาเค็มและก่อนหน้านั้นหญิงคนเดิมมาพักกับลูกสาวเกือบทุกวัน จึงนำตัวลูกสาวไปตรวจหาเชื้อพบลูกสาวติดเชื้อด้วย และที่ผ่านมา 2 แม่ลูกมาเดินตลาดนัดประจำ จึงต้องปิดตลาดชั่วคราวเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

เตือนคนกรุง ☆ ต่อจากหน้า 10
★ เมียนมาแห่หาลูกกลับบ้าน
 ที่ จ.ตาก ภายหลังนายอรรถวิษณุ สัมพันธ์รัตน์ ผวจ.ตาก สั่งปิดด่านถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 ยุบมารวมกับสะพานแห่งที่ 2 ให้เหลือช่องทางข้ามแดนเพียงช่องทางเดียว เพื่อป้องกันการป้องกันและการคัดกรองสกัดกั้นโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น แต่ปรากฏว่ามีแรงงานทะลักกลับประเทศเมียนมาจำนวนมาก แม้ว่าสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยขอรับรองว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งกลับ แต่ไม่ได้รับการตอบสนองจนนำขายังมีปริมาณการเดินทางเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ล่าสุดนายอรรถวิษณุ สัมพันธ์รัตน์ ผวจ.ตาก ได้ลงนามคำสั่งอีกครั้งว่า ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.เป็นต้นไป ให้ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวร จ.ตาก ยกเว้นการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถสินค้า 1 คน และคนประจำรถสินค้า 1 คน สัญชาติไทยหรือเป็นเมียนมา รวมกันละไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการ

ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดน สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 เท่านั้น จากคำสั่งดังกล่าวส่งผลให้ตั้งแต่ช่วงข้ามคืนวันที่ 22 มี.ค.เป็นต้นมา มีแรงงานเมียนมาพากันมารอที่อาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองตากเพื่อกลับภูมิลำเนา

★ ด้านแม่สายคนแน่นแต่เช้า
 เช่นเดียวกับที่ จ.เชียงราย ตั้งแต่เช้าวันที่ 22 มี.ค. ที่หน้าสะพานข้ามด่านพรมแดนไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 ได้มีชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ฝั่งไทยได้ขานสัณการเตรียมย้ายกลับบ้านที่ จ.ท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมา ภายหลังจาก จ.เชียงรายได้ประกาศจะปิดด่านพรมแดนไทย-เมียนมาทุกด่าน ตั้งแต่เวลา 21.00 น.วันเดียวกันนี้ สร้างความแตกตื่นแก่ชาวเมียนมาที่มาใช้ชีวิตประจำวันข้ามไปมาระหว่าง จ.ท่าขี้เหล็ก-อ.แม่สายทุกวัน เมื่อถึงเวลาเปิดด่านต่างขานสัณการกระเป๋าสื่อฟ้าไปรอทำบัตรผ่านแดนที่ช่องทางขาออก ตม.แม่สาย เพื่อเดินทางขึ้นรถกลับ จ.ท่าขี้เหล็ก และบางส่วนเข้ามาซื้อเสบียง เครื่องอุปโภค บริโภค กลับไปคนที่บ้านฝั่งพม่าทำให้บริเวณหน้าด่านพรมแดนสะพานที่ 1 อ.แม่สาย การสัญจรหนาแน่นทั้งชาว เมียนมาแห่กลับบ้านฝั่งท่าขี้เหล็กและคนไทยที่ไปทำงาน จ.ท่าขี้เหล็ก

★ เขมร-ลาวพาเหรดกลับด้วย
 นอกจากนี้ ที่ด่านพรมแดนคลองลึกกับจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรุณประเทศ จ.สระแก้ว มีชาวเขมรแห่กลับภูมิลำเนาจำนวนมากเช่นกันเนื่องจากทางการไทยจะปิดด่านตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.นี่เป็นต้นไป ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ถูกเลิกจ้างและส่วนหนึ่งกลัวติดเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกับที่ด่านผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี คลาดล้าไปด้วยแรงงานชาวลาวที่หอบหิ้วกระเป๋าสัณการรถกลับประเทศบ้านเกิด ภายหลังทางจังหวัดมีคำสั่งระงับการใช้ช่องทางจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก ระวังการเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ สำหรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

★ คนไทยแห่กลับมาต่อเนื่อง
 ส่วนที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย์ปฏิบัติการดำเนินงานคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ดำเนินการคัดกรอง

ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศจำนวนทั้งสิ้น 11,668 คน จากเที่ยวบินระหว่างประเทศ 195 เที่ยวบิน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่พบผู้โดยสารคนไทยที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 มีอาการไข้ 7 คน ในจำนวนนี้มาจากประเทศอิหร่าน 3 คน ประเทศจีน 2 คน และประเทศอังกฤษ 2 คน จึงกักตัวไว้ที่ห้องกักชั่วคราว บริเวณแคต D8 ของอาคารผู้โดยสาร และเก็บตัวอย่างส่งตรวจผลแล็บ สำหรับกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้มีทั้งสิ้น 252 คน จาก 3 เที่ยวบิน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 124 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นแรงงานไทยที่วีซ่าการเดินทางหมดอายุ จำนวน 68 คน ทั้งหมดไม่พบว่ามีรายใดเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนการดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาออก จำนวนทั้งสิ้น 20,125 คน ไม่พบผู้โดยสารรายใดเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

★ หญิงสูงวัยไทยในสหรัฐตาย 1
 นอกจากนี้ นายเชิดเกียรติ อัจฉกร อธิบดีกรมการกงสุลและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ว่า มีสตรีชาวไทยสูงอายุเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. โดยสตรีคนดังกล่าวถือสองสัญชาติและพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหลายสิบปี นายธานีทองศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้แสดงความเสียใจแก่ญาติผู้เสียชีวิตที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

★ กรมการกงสุลยังเปิดให้บริการ
 ด้านนายชาติ อรรณานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกประกาศการทำงานลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส "โควิด-19" ดังนี้ 1.กรมการกงสุลจะเปิดให้บริการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนา-ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าอิมพาร์ต) สำนักงานปิ่นเกล้า (อาคาร SC Plaza สายใต้ใหม่) และสำนักงานมีนบุรี (ศูนย์การค้าบีทีเอส สาขาสุวินทวงศ์) เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. ถึงวันที่ 12 เม.ย. 2563 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร 2.ผู้มาทำหนังสือเดินทางที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว และยังไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทาง สามารถติดต่อรับเล่มได้ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ 8. กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสำนักงานฯ MRT คลองเตย ยังเปิดให้บริการตามปกติ โครมมีปัญหาลงรถไม่ได้ที่โถงที่หมายเลข 0-2572-8442 นอกจากนี้ได้ประกาศเลื่อนการบริหารหน่วยหนังสือเดินทางสัญจร ที่ จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 23-27 มี.ค. 2563 โดยไม่มีกำหนด



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

★ คัดเชื้อ-ตายทั่วโลกยังพุ่ง
 สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ใน 188 ประเทศ หรือดินแดนทั่วโลก เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกอยู่ที่ 314,900 คน โดยเฉพาะในทวีปยุโรป ยอดติดเชื้อทะลุเกิน 150,000 คน ผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 38,569 คน ผู้รักษาหายดีแล้วรวม 95,880 คน ผู้ติดเชื้อมากที่สุดยังอยู่ที่จีน คั่นต่อการระบาดเมื่อปลายปีที่แล้ว อยู่ที่ 81,054 คน ผู้ป่วยเสียชีวิต 8,261 คน ประเทศอื่นๆที่ระบาดรุนแรงรองลงมาได้แก่ อิตาลี ที่พบการระบาดรุนแรงที่สุดในยุโรปและรองจากประเทศจีน ผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 53,578 คน ผู้เสียชีวิต 4,825 คน สเปนมีผู้ติดเชื้อ 28,572 คน ผู้เสียชีวิต 1,725 คน สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อ 26,900 คน ผู้เสียชีวิต 349 คน เยอรมนีมีผู้ติดเชื้อ 28,129 คน ผู้เสียชีวิต 93 คน และฝรั่งเศสมีผู้ติดเชื้อ 14,459 คน ผู้เสียชีวิต 562 คน สวิตเซอร์แลนด์มีผู้ติดเชื้อ 7,225 คน ผู้เสียชีวิต 80 คน อังกฤษมีผู้ติดเชื้อ 5,018 คน ผู้เสียชีวิต 233 คน

★ ออสเตรเลีย-สิงคโปร์ งดกิจกรรมหลักห้ามเดินทาง
 ขณะเดียวกัน นานาประเทศที่พบผู้ติดเชื้อไวรัส และมีผู้เสียชีวิต ได้ทยอยออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด อาทิ ออสเตรเลียสั่งห้ามประชาชนเดินทางภายในประเทศทั้งหมด ยกเว้นที่จำเป็น ทั้งยังสั่งปิดสถานที่ต่างๆ รวมทั้งสังฆาราม สถานกาสิโน โรงแรม โรงภาพยนตร์ และจะใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นอีกเพื่อต่อสู้โควิด-19 พร้อมจัดสรรงบประมาณชุดที่ 2 มูลค่า 38,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากชุดแรก 10,200 ล้านดอลลาร์ฯ เพื่ออุ้มเศรษฐกิจที่เสียหาย ขณะที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 214 ราย เป็น 1,286 ราย เสียชีวิตแล้ว 7 ราย เช่นเดียวกับรัฐบาลสิงคโปร์ สั่งห้ามผู้เดินทางระยะสั้นแวะผ่านทางหรือเดินทางเข้าประเทศทั้งหมด ยกเว้นพลเมืองสิงคโปร์ ผู้พักอาศัยถาวร และชาวต่างชาติที่ทำงานระยะยาวในสิงคโปร์ เริ่ม 28 มี.ค. นี้เป็นต้นไป หลังมีผู้เสียชีวิต 2 รายแรก และพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 47 ราย เป็น 432 ราย ส่วนใหญ่เดินทางมาจากต่างประเทศ

★ อินโดฯ ใช้หมู่บ้านนักกีฬาทำ รพ.
 ส่วนที่อินโดนีเซียพบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 64 ราย เป็น 514 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 10 ราย เป็น 48 ราย มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลยังใช้หมู่บ้านนักกีฬาในกรุงจาการ์ตาที่ใช้แข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ ปี 2561 เป็นโรงพยาบาลฉุกเฉินรับมือโควิด-19 สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 4,208 ราย เมื่อรวมกับคณะทำงานเฉพาะกิจและบุคลากรทางการแพทย์ หมู่บ้านนักกีฬาจะรองรับคนได้กว่า 7,000 คน ส่วนฟิลิปปินส์พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 73 ราย เป็น 380 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 6 ราย เป็น 25 ราย

★ มาเลเซียระดมทหารคุมเข้ม
 ขณะที่มาเลเซียระดมทหารออกลาดตระเวนตามท้องถนนในกรุงกัวลาลัมเปอร์และอีกหลายเมือง

ทั่วประเทศเพื่อบังคับใช้มาตรการปิดเมืองห้ามประชาชนออกนอกบ้านและการชุมนุมของคนหมู่มาก 2 สัปดาห์ที่ประกาศใช้ก่อนหน้านี้ เพราะเมื่อประชาชน 90 เปอร์เซ็นต์ปฏิบัติตาม แต่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ยังฝ่าฝืน ส่วนยอดผู้ติดเชื้อในมาเลเซีย 1,883 ราย เสียชีวิต 9 ราย

★ อินเดียประกาศเคอร์ฟิวกลางวัน
 นายกรัฐมนตรีเนเรนทรา โมดี แห่งอินเดีย ซึ่งมีประชากรกว่า 1,300 ล้านคน ทดลองใช้มาตรการเคอร์ฟิว 14 ชั่วโมง ห้ามประชาชนหลายร้อยล้านคนทั่วประเทศออกนอกบ้านช่วงเวลา 07.00-21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. เพื่อทดสอบศักยภาพและความพร้อมรับมือโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะระบาดหนักในอินเดียในอนาคตอันใกล้ รัฐบาลยังขยายการตรวจหาผู้ติดเชื้อมากขึ้น ขณะที่พบผู้ติดเชื้อแล้ว 332 ราย เสียชีวิต 5 ราย

★ จีนเจอผู้ติดเชื้อในท้องถิ่น
 ส่วนที่จีน ประเทศต้นตอการระบาด ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ และน่าจะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้โดยเด็ดขาด แต่มีรายงานเมื่อวันที่ 22 มี.ค. ว่า จีนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 46 คน โดยจำนวนนี้ 1 คน เป็นผู้ติดเชื้อจากการระบาดภายในท้องถิ่นอยู่ที่มณฑลกวางตุ้ง เป็นการพบผู้ติดเชื้อจากการระบาดภายในเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วัน ท่ามกลางการหามาตรการรับมือการติดเชื้อจากนอกประเทศที่มาจากผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศอื่นๆเข้าจีน

★ ต้องรื้อวัคซีนอย่างน้อย 1 ปี
 ด้าน ไมค์ ไรอัน ผอ.โครงการฉุกเฉินด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลก (WHO) เนยว่า ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี เพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 แม้ขณะนี้การพัฒนาด้วยก้าวหน้าอย่างดี มีการทดสอบด้วยจำนวนหนึ่งแต่สิ่งสำคัญคือความปลอดภัย ส่วนมาตรการปิดเมืองที่ทั่วโลกใช้กันอยู่อาจไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามมาตรการด้านสาธารณสุข เน้นค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อและแยกกักกันโรค หาผู้ติดเชื้อใกล้ชิดผู้ติดเชื้อพร้อมแยกกักกัน

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

วันเดียวป่วยพุ่ง 188 คน
สธ.เครียดไม่รู้ติดเชื้อจากไหน
‘บักตู่’ส่งสัญญาณยกระดับสกัดไวรัสสมรรถนะ
สูงแพร่เชื้อกระจายทั่วเมือง ระบุ

“บักตู่” ซุกก้นตู้ ๗ ล้น “กำลังทำ” หลังถูกสื่อ
ถามเรื่องยกระดับสกัดไวรัส ด้าน “สธ.” เผย ติด
เชื้อมันเดียวทะลุ 188 ราย ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นแบบ
ก้าวกระโดด ประสานผู้ว่าทั่วประเทศให้ระงับเข้ม
हनแพร่เชื้อกระจายทั่วเมือง ระบุ ◆อ่านต่อหน้า 7

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๗)

ไวรัส

□ ต่อจากหน้า 1

108 คนตรวจหาแหล่งไม่ได้ “บัวแก้ว” เผยมีหญิงไทยในสหรัฐเสียชีวิตด้วยไวรัสแล้ว “คน.” ชู พวกฉวยขึ้นราคาลิ้นค้าเอกอัครราชทูตอาหารเพียงพอลดต้นทุน “เชียงใหม่-โคราช” ทนไม่ไหวปิดเมืองด้วย ขณะที่ทั่วโลกล็อกดาวน์ พันล้านคน อิตาลีตายพุ่ง 4.8 พันราย ป่วยไม่น้อยกว่า 5.3 หมื่นคน

○ พันล้านคนกักตัวเอง

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า ขณะนี้มีประชาชนเกือบ 1 พันล้านคนทั่วโลก กักตัวเองอยู่แต่ในที่พักอาศัย เนื่องจากมีมาตรการล็อกดาวน์หรือปิดประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส “โควิด-19” โดยมีทั้งหมด 35 ประเทศที่ห้ามการปิดประเทศ นอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกสูงกว่า 300,097 ราย เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 12,895 คน จากการแพร่ระบาดใน 169 ประเทศทั่วโลก

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ แถลงว่า นี่คือเวลาที่ต้องเสียสละเพื่อชาติ แต่ก็เป็นเวลาที่ทำให้เรารักกัน เราจะประสบผลสำเร็จได้ นอกจากนี้สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐ ได้อนุมัติชุดตรวจไวรัสโควิด-19 ที่สามารถรู้ผลตรวจร่างกายใน 45 นาที และรองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ และกรรมาธิการไม่พบว่าติดเชื้อ โดยสหรัฐยอดป่วยสะสม 15,219 ราย ตาย 201 คน

○ อิตาลีตาย 4.8 พันคน

ส่วนอิตาลีสถานการณ์ย่ำแย่ มียอดติดเชื้อรวมกว่า 53,578 ราย เสียชีวิต 4,825 คน เป็นอันดับ 1 สูงกว่าจีนที่อยู่อันดับ 2 ตามด้วยอิหร่านอันดับ 3 โดยอิตาลีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 8.6 สูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในโลก ทำให้ประชากร 60 ล้านคนกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่เชื้อ นายกรัฐมนตรีลุยเซปเป้ คอนเต้ ได้ประกาศปิดโรงงานผลิตที่ไม่มีมีความจำเป็นทั่วประเทศ ส่วนสเปนเสียชีวิต 1,326 ราย ติดเชื้อมากกว่า 24,926 คน ที่ฝรั่งเศสตำรวจต้องใช้กำลังเสริม ทั้งฮิลโคปเตอร์และโดรน บินลาดตระเวนตรวจตราเพื่อให้อยู่แต่ในบ้านเท่านั้น หลังพบมีการเสียชีวิต 562 ราย ติดเชื้อมากกว่า 14,000 คน สำหรับจีนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกครั้ง หลังก่อนหน้านี้ไม่มีผู้ติดเชื้อมา 4 วัน ทำให้ทางการจีนหวัดกว่า การติดเชื้อครั้งนี้เป็นการติดมาจากต่างประเทศ จะทำให้เกิดการระบาดเป็นครั้งที่ 2

○ ไทยติดเชื้อ 188 ราย

ขณะที่สถานการณ์ในไทย นพ.ทวีศิลป์

วิทยุโยธิน สาธารณนิเทศก์ ในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 188 ราย ล่าสุดมีผู้ป่วยสะสม 599 ราย กลับบ้านแล้ว 1 ราย ผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยกลุ่มแรกส่วนใหญ่มาจากกลุ่มสนามมวย 21 ราย จากกลุ่มสถานบันเทิง 5 ราย จากกลุ่มเข้าร่วมพิธีทางศาสนา 2 ราย ผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย 37 ราย แล้วกระจายไปอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ 15 ราย ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ กลุ่มที่ 3 จำนวน 108 ราย กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ได้รับผลยืนยันพบเชื้อแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าจะติดเชื้อมาจากทางใด ในจำนวนนี้อาการหนัก 7 ราย ตอนที่ผู้ป่วยหนักทุกรายต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนทุกคนหยุดอยู่ที่บ้าน อย่าเดินทางกลับภูมิลำเนาเด็ดขาด เพราะอาจเป็นการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาดหากไม่จำเป็น ในส่วนผู้ป่วย 108 รายกำลังอยู่ในช่วงการรักษาเหตุแต่ผู้ติดเชื้อจำนวนมากต้องขอเวลาเรามองไปข้างหน้า วิเคราะห์เหตุใหญ่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น คือกลุ่มก้อนใหญ่ ๆ การกระจายเชื้อไปต่างจังหวัดขอให้ทุกคนหยุดอยู่ที่บ้านทำให้เป็นคำตอบ อยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ รมว.รงศ์พร้อมใจกันทั้งประเทศตอนนี้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด

○ เตรียมโรงแรมรับผู้ป่วย

นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ขณะนี้เชื่อว่าโรคนี้แพร่กระจายมากขึ้น แต่อย่างไร้ไปให้โรคไปก็ต้องให้ไปช้า ๆ เพื่อตัวรักษามีเพียงพอและสงวนชีวิตคนไทย การพักทยอยค่อย ๆ วนระยะ 1-2 เมตร เลี่ยงกอดจูบ สัมผัสกัน ลดการออกนอกบ้าน ไม่จัดงานสังสรรค์

นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า ได้เตรียม รพ.สนามและโรงแรม เป็นสถานที่ที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับผู้ป่วยไม่หนัก ลดความแออัดในโรงพยาบาลลง กรุงเทพฯยกระดับขั้นสูงสุดคือว่าทุกคนเป็นกลุ่มเสี่ยง ทุกคนมีโอกาสทั้งหมด ต้องไม่แพร่กระจายเชื้อไปต่างจังหวัด

○ ผู้ว่าฯกทม.ประกาศเพิ่ม

วันเดียวกัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ได้ออกประกาศเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 3 ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศกทม. เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมา จึงให้แก้ไขข้อความในข้อ 1 และข้อ 2 ของประกาศ

กรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังนี้ 1.ร้านอาหารโดยรวมถึงร้านอาหารที่อยู่ในคูหา รถเข็น และแผงลอยจำหน่ายอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น และร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมหรือจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) ยกเว้นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในสนามบิน

2.ห้างสรรพสินค้าโดยรวมถึงศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์เว้นแต่ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) ไม่รวมรวมถึงพื้นที่ตั้งของธนาคาร

○ “เชียงใหม่” ล็อกดาวน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังผู้ว่าฯกทม. สั่งล็อกดาวน์กรุงเทพมหานคร ได้มีอีก 2 จังหวัดสั่งปิดเมืองลักษณะเดียวกัน คือที่ จ.เชียงใหม่ หลังพบผู้ติดเชื้อแล้ว 12 ราย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ มีคำสั่งประกาศปิดสถานที่ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.-13 เม.ย. อาทิ สถานศึกษา, ศูนย์แสดงสินค้า, บางพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ยกเว้น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต, ตลาด ยกเว้น อาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จเพื่อนำกลับไปบริโภคที่บ้าน, ถนนคนเดิน, ร้านอาหาร, สถานบริการที่มีคนชุมนุม, ร้านสปา ร้านนวด ร้านเสริมสวย, สระว่ายน้ำ, สถานออกกำลังกาย, โรงหนัง, ศูนย์พระเครื่อง, สนามกอล์ฟ, สนามยิงปืน, บอคคัลลา-กึ่ง, สนามโป้กอน, สนามมวย, สนามม้า หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

○ ผวจ.โคราชสั่งปิดเมือง

จังหวัดต่อมาคือนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ออกประกาศคำสั่งที่ 2878/2563 สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ทั้งห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด ร้านอาหาร ร้านเครื่องสำอาง ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งสถานประกอบการที่มีคนใช้บริการมาก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.-12 เม.ย. จากนั้นให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามถนนทั่วเมือง ทั้งอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี, สถานีรถไฟ และสถานีขนส่ง หลังเจอผู้ติดเชื้อแล้ว 5 ราย เป็นกลุ่มเชียงใหม่ 3 คน หญิงสาว 2 ราย และ มีผู้เข้าข่ายอีก 13 คน ทำให้ถนนสายหลักและ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๗)

าร ภายในห้างเย็บเหงาเหมือนเมืองร้าง

น **○ “แพรวา” เปิดซื้อร้านเพิ่ม**

น ณะที่ “แพรวา-ณิชภัทร จักรชัยพล

น รัตน์” นักร้องนักแสดงสาวคนดัง ที่ก่อนหน้า

น นี้ได้โพสต์ทางอินสตาแกรมส่วนตัว ว่าตัวเอง

น ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นล่าสุดได้อัปเดต

น ใจอินสตาแกรมส่วนตัว ว่ายังมีกำลังใจดีพร้อม

น ทั้งขอโทษร้านที่เอ่ยชื่อ เพื่อให้ระวังป้องกัน

น การแพร่ระบาด โดยในช่วงหนึ่งบอกว่า “ขอ

น เพิ่มดีเทลซื้อร้านแถวบ้านจันทบุรีในวันที่ 7-8

น มี.ค. นะคะ ร้านก๊วยเตี๋ยวป้าคิด ทำใหม่ วันที่

น 7 มี.ค. จุดชมวิวดงสุพรรณบุรี วันที่ 8 มี.ค.

น ร้านพืชชา ของร้านแซฟไฟน์ แหลมสิงห์”

น หลังจากนี้ภรรยาได้โพสต์ออกไป

น ทำให้เพื่อนนักแสดงและคนในวงการบันเทิง

น ต่างพากันหวาดผวารีบไปหาแพทย์ตรวจหาเชื้อ

น กันเป็นการใหญ่ ในจำนวนนี้มีนักร้องหนุ่ม

น ด “เบต-สุพล พงศ์วิรัตน์” ที่ได้ไปประชุมงาน

น กับแพรวาเมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้โพสต์

น ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว โดยระบุว่า “เนื่อง

น จากวันที่ 15 มี.ค. ผมได้เข้าประชุมกับน้อง

น แพรวาที่นาคา บางกอก คืนวันที่ 20 ผมเลย

น รีบไปตรวจ ผลตรวจโควิด-19 ของผมออกมา

น เป็นลบ ไม่มีเชื้อนะครับ แต่ยังไงก็กักตัว

น และเฝ้าระวังต่อไป”

น **○ หมิงไทยในสหรัฐเสียชีวิต**

น นายดอน ปรมัตถ์วินัย รว.การต่างประเทศ

น เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสถาน

น เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐ

น ว่า มีหญิงไทยอายุ 66 ปี เป็นหัวหน้าแม่ครัว

น ร้านอาหารไทยในกรุงวอชิงตัน ดีซี เสียชีวิต

น จากไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา

น โดยหญิงไทยคนดังกล่าวคือ 2 สัญชาติและพัก

น อาศัยในสหรัฐเป็นเวลาหลายสิบปี ทั้งนี้ นาย

น ธานี ทองกั๊กดี เอกอัครราชทูตไทย ได้แสดงความ

น เสียใจกับญาติผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งจะช่วยเหลือ

น ตามระเบียบต่อไป

น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้กรมการ

น กงสุลได้แจ้งประกาศเปลี่ยนแปลงการให้

น บริการ โดยปิดให้บริการที่สำนักงานหนังสือ

น เดินทางชั่วคราวในกรุงเทพฯ 3 จุด ได้แก่

น 1.บางนา-ศรีนครินทร์ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค

น 2.บีเนเกล้า อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่ง

น กรุงเทพฯสายใต้ใหม่ 3.มีนบุรี ศูนย์การค้าบีทรี

น สาขาสุวินทวงศ์ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.-12 เม.ย.

น และจะส่งหนังสือเดินทางให้ทางปริมณีย์แทน

น แต่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสถานี

น รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีคลองเตย ยังเปิดให้บริการ

น ตามปกติ แต่ต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง

น **○ ยันอาหารปลอดภัยไม่ต้อง**

น นายประโชชน ใหญ่สุด รองอธิบดีกรม

น การค้าภายใน รักษาราชการแทนอธิบดีฯ (คน.)

น เปิดเผยว่า ได้ประสานพาณิชย์จังหวัดและ

น ดำรวจ ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ

น เพื่อป้องกันพ่อค้ากักตุนสินค้า และแอบขาย

น โอกาสรับขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน เนื่องจาก

น ช่วงนี้มีการหาซื้อสินค้าที่จำเป็นจำนวนมาก

น หากพบร้านค้าหรือพ่อค้าแม่ค้าขายโอกาสขึ้น

น ราคาสินค้า จะมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 7 ปี ปรับ

น ไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไร

น ก็ตามนายจตุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รอง นายฯฯ

น และรพ.พาณิชย์ ได้รับการยืนยันจากผู้ประกอบ

น การห้างสรรพสินค้า ว่าปัจจุบันมีสต็อกสินค้า

น เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งแตกต่างจากเหตุ

น น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรส่ง ทำให้

น โรงงานบางแห่งปิดการผลิต แต่ปัจจุบันโรงงาน

น สามารถผลิตและขนส่งได้ตามปกติ ไม่อยากให้

น ประชาชนแตกตื่นกักตุนสินค้า

น **○ “นายกฯ” ชูกำปั้นสู้ ๆ**

น ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 10.00 น.

น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

น นายฯฯ และ รว.กลาโหม เดินทางมาถึงตึก

น ไทยคู่ฟ้า พร้อมทั้งเรียก นพ.สุภูมิ กาญจน

น พินาย ปลัด สธ. และ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่ง

น เจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เข้าหารือที่

น ห้องทำงานทันที นอกจากนี้ยังมี พล.อ.อนุพงษ์

น เผ่าจินดา รว.มหาดไทย นายอนุทิน ชาญ

น วิภูถ รองนายฯฯ และ รว.สธ. นายฉัตรชัย

น พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ

น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.เข้า

น ร่วมหารือด้วย

น จากนั้นเวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์

น ได้ลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้าโดยไม่ให้สัมภาษณ์

น ใด ๆ แต่ทักทายกลุ่มผู้สื่อข่าวด้วยการโบกมือ

น แล้วชูกำปั้นมือขวาเป็นสัญลักษณ์ “สู้ ๆ” ก่อน

น จะขึ้นรถยนต์ออกจากทำเนียบไป แต่ได้ลด

น กระจกลงทักทายอีกครั้ง พอผู้สื่อข่าวถามว่าจะ

น เพิ่มมาตรการอะไรในการรับมือโควิด-19 วันนี้

น หรือไม่ นายฯฯ ทำท่าชูกำปั้นก่อนจะบอกว่า

น “กำลังทำ” จากนั้นขบวนรถก็เคลื่อนออกไป

น **○ สังฆพ.หาข้อมูลปิดเมือง**

น นายฉัตรชัย ปลัดกระทรวงมหาดไทย

น ทำหนังสือด่วนที่สุดถึง ผวจ.ทุกจังหวัด เรื่อง

น การสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดเมือง

น ดังนี้ 1.จำนวนพนักงานหรือลูกจ้างรายวัน ที่ถูก

น ให้ออกจากงานหรือยุติการจ้างงาน 2.จำนวน

น พนักงานหรือลูกจ้างรายเดือน ที่นายจ้างชะลอ

น การจ่ายหรือลดเงินค่าจ้าง ตามจำนวนวันทำงาน

น หรือถูกเลิกจ้าง 3.จำนวนพนักงานหรือลูกจ้าง

น ที่ได้รับส่วนแบ่งจากการขาย 4.จำนวนผู้

น ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองที่

น จังหวัดประกาศปิด โดยรายงานให้กระทรวง

น มหาดไทยทราบภายในวันที่ 30 มี.ค.

น **○ เนะรัฐ-เอกชนทำงานบ้าน**

น นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรม

น ควบคุมโรค ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “หมอ

น แก้ว ผลิพัฒน์” ระบุว่า “เรียนผู้มีอำนาจตัดสินใจ

น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงคนไทยทุก

น คน การจะทำให้ผู้คน “พักอยู่บ้าน ออกจาก

น บ้านเท่าที่จำเป็น” และ “การลดความหนา

น แน่นของผู้คนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดย

น เฉพาะในระบบขนส่งมวลชน” ได้จริง ต้อง

น 1.สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และพนักงานทำงานที่

น บ้านให้มากที่สุด 2.หาล้อมเวลาดำเนินงานของ

น พนักงานให้มากที่สุด 3.เพิ่มความถี่การเดินทาง

น และ 4.ทำธุรกรรมและซื้อของทางอินเทอร์เน็ต

น ทำทันทีแล้วหรือยัง พรุ่งนี้องค์กรของท่าน

น จะมีเจ้าหน้าที่ออกมาทำงานก็เปอร์เซ็นต์

น ช่วงนี้เป็นภาวะวิกฤติที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน

น ทุกอย่างต้องเริ่มเร็วที่สุด เพราะเรากำลัง

น ทำงานแข่งกับเวลา และเวลาก็มีไม่มากแล้ว

น ถ้าเราโดนปิดเมืองเพราะโดนบังคับปิด ทุกคน

น จะ “เจ็บ” มากกว่านี้ และหลังการปิดเมือง

น แล้ว ท่านยังต้องใช้ชีวิตแบบที่ดัดเพิ่ม

น ระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มข้นต่อไปอยู่ดี

น ดังนั้นมาเริ่มกันตั้งแต่วันนี้ เดียวนี้กะจะ มา

น ร่วมปิดเมืองด้วยความสมัครใจกัน เพราะอย่าง

น น้อยเราช่วยแผนชีวิตของเราได้เอง พักอยู่

น บ้านเพื่อคนที่เรารักและห่วงใย ออกจากบ้าน

น เท่าที่จำเป็น

น **○ จักรหนุ่มสาวชายหน้ากาก**

น จับพ่อค้าขายหน้ากากแพงอีกราย เมื่อ

น เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ภพ นิลเกษม ผกก.สส.

น 4 บก.สส.ภ.5 ร่วมกันจับกุมนายประพรพงศ์

น กิตติลา อายุ 20 ปี และ น.ส.ลาวัลย์ ธรรมสารดี

น อายุ 37 ปี พร้อมของกลางหน้ากากอนามัย

น จำนวน 15 แพ็ก รวม 750 ชิ้น หลังล่อซื้อหน้า

น นาลินค้ามาส่งที่ตลาดสดของหอย ต.วัดเกต

น อ.เมือง จากการสอบสวนทั้งคู่รับสารภาพว่าได้

น สั่งซื้อหน้ากากจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง จาก

น นั้นนำมาโพสต์ขายในออนไลน์ราคาแพ็กละ

น 850 บาท มี 50 ชิ้น กระทั่งถูกตำรวจติดต่อบุ

น ชื่อ โดยไม่คิดว่าผิดกฎหมายเพราะได้กำไร

น ไม่เท่าไร และอยากช่วยเหลือประชาชนที่

น ขาดแคลนหน้ากาก จึงนำตัวส่งพนักงาน

น สอบสวนดำเนินคดีต่อไป

น **□ อ่านต่อหน้า 11**

เตลิวีลส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ไวรัล □ ต่อจากหน้า 7

○ **“สติก-บดินทร์” ติดเชื้อ**
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สติก-บดินทร์ ฤกษ์วิเศษ” ได้โพสต์ลงเฟสบุ๊กว่าติดเชื้อโควิด-19 ค่อยไปนี้เป็นไทม์ไลน์ที่คนเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ ขอเรียนแจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง ครอบครัว และหยุดการแพร่กระจายของโรคต่อไปนี่ครับ 6 มี.ค. ไปงานวันเกิดรุ่นพี่ที่สถานบันเทิงชื่อ noiz, 9 มี.ค. ไปร้านหมูกระทะรัชดาซอย 7 (ไม่มีชื่อร้านอยู่หน้าฟีดเนส เป็นแบบสั่งมาเป็นชุด-ไม่ใช่บุฟเฟต์) 11 มี.ค. สนามบาสบีไปบางนา, 15 มี.ค. ไปทำงานถ่ายทำภาพยนตร์โทรทัศน์ “เสียงหัวใจ... ที่อยากให้ได้ยิน” 06.00-09.00 น. โลเกชั่นร้านขายเสื้อ ผ้า ตลาดสุวรรณภูมิ 09.00-11.00 น. โลเกชั่นร้านเสริมสวย ลาดกระบัง 12.00-18.00 น. โลเกชั่นบ้านประจักษ์, 17 มี.ค. ไปห้างเซ็นทรัลพระราม 9 ร้าน lyn, 19 มี.ค. ช่วงค่ำมีอาการปวดหัว จึงทานยาพาราเซตามอลและใช้แผ่นเจลลดไข้, 20 มี.ค. รับแจ้งทางโทรศัพท์จากเพื่อน ที่ไปทานหมูกระทะด้วยกันว่าติดเชื้อโควิด-19 จึงเดินทางไปเข้ารับการรักษาที่ รพ.จุฬาฯ, 21 มี.ค. เวลา 08.30 น. คุณหมอจาก รพ.จุฬาฯ โทรศัพท์แจ้งผลว่าติดเชื้อโควิด-19 หากท่านใดที่เกี่ยวข้อง สัมผัส หรือใกล้ชิดตัวผม อยากขอให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการของตนเองด้วย #กราบขอภัยด้วยจริง ๆ ครับที่อาจเป็นต้นเหตุให้เสี่ยงได้ #คิดเชื่อแล้วต้องบอกสังคม #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

○ **“ลีเดีย” ย้ายอยู่ห้องกับสามี**
 ขณะเดียวกันเมื่อเวลา 19.30 น. ลีเดีย-ศรัณย์รัชต์ ดิน โสตร์รูปคู่กับแม่ทิว ดิน สามีที่ทั้งคู่ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ รพ.ราชวิถี ใจความสรุปว่า ย้ายมาอยู่ห้องเดียวกับสามีแล้ว กำลังใจดีขึ้น ช่วงแรกไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นหวัดไม่เจ็บคอแล้ว ไม่มีน้ำมูก ไม่มีไอ แต่มีไข้ 37 กว่า เอกซเรย์วันแรกไม่เห็นอะไรในปอด สัญญาณดีหมด แต่คุณหมอสั่งทำซีทีสแกน วันรุ่งขึ้นผลออกมาคือไวรัสเข้าไปในปอดแล้ว แต่ไม่แสดงอาการ ไม่หอบ ไม่เหนื่อย ระดับออกซิเจนดีหมด แต่ปอดเริ่มอักเสบ จากนั้นถูกย้ายไปไอซียูเพื่อดูอาการใกล้ชิด และเริ่มทานยาทันที ตอนนี้รู้สึกแข็งแรงหายใจได้ ไม่มีอาการหวัด แต่มีผลข้างเคียงจากยาที่ทานเพราะยาแรงและเยอะ คือเวียนหัว คลื่นไส้ ท้องเสีย ไม่อยากอาหาร และตัวเหมือนสายด้ายสี ต้องทานข้าวให้ได้เพื่อจะได้ทานยา หลังจากเริ่มทานยาและอยู่ไอซียูมา 5 วันไม่มีไข้แล้ว ย้ายออกจากไอซียูได้อยู่กับแม่แล้ว ตอนนี้คุณหมอและพยาบาลทั้งงานหนัก ไม่ได้กลับบ้านกันเลย ขอให้ทุกคนอยู่บ้าน อย่าออกไปรวมตัวเป็นกลุ่มข้างนอก ถ้าจำเป็นก็ขอให้ระมัดระวัง พยายามหลีกเลี่ยงที่ที่คนเยอะ ๆ ช่วยกันนะค่ะ เราจะฝ่าผ่านมันไปได้ค่ะ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

เชื้อโควิด-19ลามไทยหนัก-บิกตูเรียกถกด่วน วันเดียวพุ่ง 188 ราย

จับตารบ.ออกมาตรการเพิ่ม
สธ.ชี้ผู้ว่าตั้งทีมสกัดไวรัส
สแกนคนกทม.กลับไปตจว.
อิตาลีทบทวนสถิติ 24 ชม. 793 ศพ

ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 พุ่งพรวดวันเดียว
เท่าตัว 188 ราย สะสม 599 ราย สธ.ส่ง
หนังสือด่วนถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศ.ทำแผนตั้งทีม
ค้นหา เฝ้าระวังการแพร่เชื้อระดับพื้นที่ หลัง
กทม.-ปริมณฑล ปิดสถานที่เสี่ยง 26 แห่ง
ทำให้คนแห่ออกจกจว. รวมทั้งให้ผอ.สนามบิน
ร.ฟ.ท.ขนส่ง ถัดกรองเข้มผู้เดินทาง หวั่น
ลามหนัก ด้าน "อหิวาต์" ออกคำสั่งเพิ่มร้าน
อาหารต้องขายกลับบ้านเท่านั้น นายกฯออก
"สธ.-มท." เปรยกำลังร่างมาตรการเพิ่ม
ซุก้าเป็นสุ้ๆให้สื่อ ❖ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

โควิด-19

“หมอหนู” เข้ารายงานสถานการณ์ ยันไม่มีมาตรการไหนได้ผลเท่าความร่วมมือ มท.เสนอปิดด่านถาวร 18 แห่งทั่วประเทศ มีผล 23 มีนาคม เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ร่วมแถลงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เพิ่ม 188 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

ไทยทำสถิติติดเชื้อ188ราย

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 85 ราย ได้แก่ กลุ่มสนามมวย 21 ราย กลุ่มสถานบันเทิง 5 ราย กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ที่มีรายงานมาแล้ว 37 ราย และกลุ่มที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในมาเลเซีย 2 ราย กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ 15 ราย ได้แก่ กลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศ/ชาวต่างชาติ 8 ราย (ในจำนวนนี้มีหลายรายที่มีประวัติเดินทางกลับจากเที่ยวผับปอยเปต ที่ประเทศกัมพูชา สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ กลุ่มผู้ทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัด ต้องใกล้ชิดคนจำนวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 7 ราย และกลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อแต่อยู่ระหว่างรอสอบสวนโรค 108 ราย

โคม่า7ด้นป่วยสะสม599คน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ป่วยอาการหนักมี 7 ราย จากสถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลเอกชน ทุกรายได้เครื่องช่วยหายใจ และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 1 ราย เป็นชายชาวสิงคโปร์ อายุ 36 ปี จากสถาบันบำราศนราดูร โดยสรุปมีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 45 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 553 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมสะสม 599 ราย

วอนเฉพาะกลุ่มเสี่ยงตรวจเชื้อ

ส่วนเรื่องการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ขอความร่วมมือประชาชน หากไม่ใช้กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่ยังไม่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ ให้สังเกตอาการตัวเองที่บ้าน ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจหาเชื้อในผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจก่อน ที่สำคัญการตรวจเชื้อขณะที่ไม่มีอาการโอกาสพบเชื่อน้อยมาก ทำให้คนที่ตรวจแล้วอาจเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าตัวเอง

ไม่ติดเชื้อและออกไปมีกิจกรรมทางสังคม ส่งผลต่อระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค

วัยทำงานกทม.ป่วยพุ่งแน่กักตัว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ขณะนี้ยอดผู้ป่วยรายใหม่เป็นคนไทยพบมากในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาวที่อาการน้อย ทำให้มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับผู้อื่น เมื่อป่วยทำให้เกิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก เช่น สถานบันเทิง และสนามมวย ล่าสุดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการในจังหวัดปริมณฑลสั่งปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว จึงขอความร่วมมือผู้ทำงานในสถานที่ที่ถูกสั่งปิด อย่าเดินทางกลับภูมิลำเนา เพราะคุณอาจนำเชื้อโรคไปแพร่ให้คนต่างจังหวัด คนใกล้ชิดในครอบครัว

นำหวังป่วยตจว.127รายเพิ่มเท่าตัว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวด้วยว่า จากการคัดกรองในประเทศไทยทุกด่าน สะสม 5,954,621 ราย แผนที่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระจายทั่วประเทศไทย ข้อมูล วันที่ 21 มีนาคม จำนวน 411 ราย แบ่งเป็น 1.กรุงเทพมหานคร (กทม.) 284 ราย 2.จ.สมุทรปราการ 18 ราย 3.จ.ภูเก็ต 13 ราย 4.จ.ปัตตานี 11 ราย 5.จ.นนทบุรี 9 ราย 6.จ.เชียงใหม่ 8 ราย 7.จ.ชลบุรี จ.นครราชสีมา จ.ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดละ 6 ราย 8.จ.สุราษฎร์ธานี จ.สงขลา จังหวัดละ 5 ราย 9.จ.ยะลา จ.ปทุมธานี จังหวัดละ 4 ราย 10.จ.นครราชสีมา จ.กาญจนบุรี จ.สุรินทร์ จังหวัดละ 3 ราย 11.จ.กระบี่ จ.สมุทรสาคร จ.อุบลราชธานี จังหวัดละ 2 ราย 12.จ.เพชรบูรณ์ จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.นครปฐม จ.นครศรีธรรมราช จ.ร้อยเอ็ด จ.สระบุรี จ.สุโขทัย จ.สุพรรณบุรี จ.นครนายก จ.นครสวรรค์ จ.บุรีรัมย์ จ.ปราจีนบุรี จ.มุกดาหาร จ.ระยอง จ.ฉะเชิง จ.ศรีสะเกษ จ.สมุทรสาคร จังหวัดละ 1 ราย ขณะนี้ไทยพบผู้ป่วยในจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นการเพิ่มขึ้นในต่างจังหวัด 127 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัว

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

จังหวัดตั้งทีมสกัดโควิดทุกพื้นที่

ทั้งนี้ จากเมื่อวันที่ 21 มีนาคม มีคำสั่งจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดสถานบริการต่างๆ และมีแนวโน้มว่าประชาชนที่เป็นแรงงานในกรุงเทพมหานคร จะเคลื่อนย้ายออกไปยังส่วนภูมิภาคซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการแพร่กระจายโรคที่มากขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะเลขาธิการ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา ฝ้าระวัง และป้องกันโรคระดับอำเภอและหมู่บ้าน หลังจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เนื่องจากพบการเพิ่มของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนา โดยให้ทุกจังหวัดดำเนินการดังนี้

1. จัดตั้งทีมอาสา “โควิด-19” ระดับอำเภอและหมู่บ้านเพื่อดำเนินการค้นหาและฝ้าระวัง 2. จัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มาถึงภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา 4. แจ้งผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม ถังมือบ่อฯ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง หากมีไข้และอาการทาง

เดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

ย้ายสนามบิน-รฟท.-ขส.คัดกรอง

นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย อธิบดีกรมขนส่งทางบก คัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ให้ทำความสะอาดสถานี ยานพาหนะก่อนและหลังเดินทางเน้นพื้นที่สัมผัสร่วม เช่น ราวจับบันได ประตู ห้องน้ำ เก้าอี้บนที่รถขบวน ผู้เดินทาง ลดความแออัดผู้โดยสาร จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่าง ให้คำแนะนำผู้โดยสารเรื่องการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อเดินทางถึงสถานีปลายทางหากพบผู้โดยสารมีไข้ ไอ และอาการระบบทางเดินหายใจให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

ไวรัสคร่าหญิงไทยสูงอายุในสหรัฐ

ด้านนายเชิดเกียรติ อัดถาวร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า มีสตรีชาวไทย สูงอายุรายหนึ่งเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา โดยสตรีคนดังกล่าวถือสองสัญชาติและพำนักอยู่ในสหรัฐหลายสิบปี ทั้งนี้ นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตไทย ได้แสดงความเสียใจแก่ญาติผู้เสียชีวิตที่อยู่ในสหรัฐ และจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายกฯเข้าทำเนียบฯถกอนุทิน-อนุทิน

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด-19) หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ว่า นายกฯเดินทางเข้าทำงานที่ทำเนียบฯ โดยเรียก นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เข้าหารือที่ห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้า หลังหารือ นายกฯจะลงมาตรฐานเชื่อมโยงติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และมอบนโยบาย

ชูกำปั้นสู้ฯ-เร่งออกมาตรการเพิ่ม

หลังพล.อ.ประยุทธ์ประชุมสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ร่วมกับ นายอนุทิน และพล.อ.อนุพงษ์อย่างเคร่งครัดนานกว่า 3 ชั่วโมง เพื่อหามาตรการแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์ขยี้กลไกการแถลงข่าว และไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนที่มีบรรดาสังเกตการณ์ เพียงแต่ชูกำปั้นเป็นสัญลักษณ์ สู้ฯ ให้สื่อมวลชนและใบมือทักทาย ระหว่างขึ้นรถประจำตำแหน่ง ที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล ซึ่งก่อนที่รถจะออก จากทำเนียบรัฐบาล และยังไม่ได้ลดกระแสดลทักทายกับผู้สื่อข่าวอีกครั้ง เมื่อนักข่าวถามว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมอะไรในการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกหรือไม่ นายกฯทำท่าชูกำปั้น พร้อมกล่าวสั้นๆ ว่า “กำลังทำ” ก่อนขบวนรถจะเคลื่อนออกจากทำเนียบฯ

รายงาน-ย้ำแยกตัวคุมระบาดช่วง

ขณะที่นายอนุทินเผยว่า ตนมา รายงานสถานการณ์หลังประชุมชุดใหญ่ ร่วมกับคณะนิติแพทยศาสตร์ ซึ่งขณะนี้พบว่าผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ โดยโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ จึงต้องเชิญคณะนิติแพทยศาสตร์ เหล่านี้มาหารือว่าจะร่วมทำงานกันอย่างไร มีอะไรให้กระทรวงสนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่ สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อของไทยที่เพิ่ม

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ขั้นนั้น มาตรการต่างๆ ใช้เต็มที่แล้ว เหลืออย่างเดียวคือให้เป็นกฎหมายออก มาอย่างไรก็สู้ความร่วมมือไม่ได้ ทุกคน ต้องให้ความร่วมมือในการอยู่บ้าน และ Social Distance งดสังสรรค์เพียง 2-3 สัปดาห์ ซึ่งองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ย้ำเรื่องนี้ให้ประชาชนได้ยิน ทุกวันว่าให้แยกตัว และดูแลตัวเองให้ดี เป็นวิธีที่ป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ดีกว่า ทุกรัฐบาล

ย้ำทุกฝ่ายร่วมมือคุมระบาดได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังประกาศ มาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” มีประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัด เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ ปิดนั้น มาตรการนี้ออกมาเพื่อต้องการให้ทุกคน อยู่หนึ่ง 14 วัน ถ้าทำได้กับโรคนี้จะไม่มีการกระจาย จะเหลือเพียงผู้ป่วย การ ควบคุมไม่ให้คนเดินทางกลับนั้น เราก็ต้อง ควบคุมด้วยกฎหมาย แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ความร่วมมือ ถ้ายังเดินทางกันอีก โดยที่ สภาพตัวเองก็ไม่พร้อม จึงต้องระมัดระวัง ตัวเอง ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ ถ้าไม่จำเป็น ไม่ต้องเดินทาง แต่ถ้าจำเป็นต้องกลับ บ้านจริงๆ ต้องป้องกันตัวเองสูงสุด เรา ไม่สามารถห้ามได้ ทุกคนมีอิสระเสรี แต่ ต้องมีสำนึกรับผิดชอบต่อ

‘อศิน’ชี้ร้านอาหารขายใส่ห่อ

วันเดียวกัน พล.ต.อ.อศิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์ ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุ เพื่อให้ทุกๆ ท่านเข้าใจอย่างชัดเจน ผมจึงขอออก คำสั่งอธิบายเพิ่มเติม สารระสำคัญคือ 1.ห้างสรรพสินค้า รวมถึงห้างสรรพสินค้า ทุกประเภท (ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าหรือ คอมมูนิตี้ มอลล์) ต้องดำเนินการตาม คำสั่งที่ออกไปเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ใน การปิดพื้นที่เสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 2.ธนาคาร ในและนอกห้างเปิดได้ 3.ร้านอาหาร รวมถึงร้านอาหารในคูหา รถเข็น และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ต้อง จำหน่ายแบบซื้อกลับบ้านเท่านั้น 4.ร้าน อาหารในสนามบินเปิดให้นั่งทานได้ (แต่ ต้องมีมาตรการการเว้นระยะ)

ขงปิดด่านถาวรทั่วประเทศ 17 จว.

ขณะที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ปิด ด่านชายแดนทั้งหมดทั่วประเทศ 18 ด่าน ใน 17 จังหวัด จากเดิมที่เป็นอนุโลม ให้เปิดด่านชายแดนถาวร จุดผ่อนปรน การค้า จังหวัดละ 1 ด่าน ให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมเป็นต้นไป ด่าน ที่เสนอให้ปิดเฉพาะด่านทางบกที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย เท่านั้น เพื่อไม่เข้า-ออก ให้ใช้ช่องทาง ดังกล่าวเพียงขนส่งสินค้าได้เท่านั้น โดย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการตามอำนาจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่ ได้รับมอบหมาย ส่วนแต่ละด่านจะปิด ถึงเมื่อไร แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกัน เนื่องจากต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ ประสานประเทศเพื่อนบ้านที่มีด่านทางบก ติดกัน เช่น ลาว เมียนมา กัมพูชา มาเลเซีย

อิตาลียกระดับปิดเมืองถึง 3 เม.ย.

ส่วนสถานการณ์ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศนั้น หลายประเทศยังวิกฤติ โดยเฉพาะอิตาลี นายกรัฐมนตรีจูเซปเป คอนเต แถลงว่า

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลังประชุม ถูกเงิน ยกระดับมาตรการปิดเมืองหลัง เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดหนัก ด้วย การที่สถานประกอบการ “ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ห่วงโซ่อุปทาน” ต้องปิดบริการจนถึง วันที่ 3 เมษายน ขณะที่มีการคาดการณ์ ว่า สถานประกอบการที่เปิดดำเนินการ ต่อได้ น่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนบริการระบบ ขนส่งสาธารณะ ส่วนมาตรการที่เพิ่มขึ้น เมื่อวันเสาร์คือปิดสวนสาธารณะ ทั่วประเทศ

ทำสถิติอีก-วันเดียวดับ 793 ศพ

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขใน กรุงโรม รายงานสถิติประจำวันว่า ใน รอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต เพิ่มอีก 793 คน ถือเป็นสถิติรายวันสูงสุด ครั้งใหม่ และทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม ทั่วประเทศอย่างน้อย 4,825 คน ส่วน ผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 53,578 คน พบเพิ่มอีก 6,557 คน ภายในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นายซิลวีโอ บรูซา เฟอร์โร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพ แห่งชาติ ขอความร่วมมือที่จริงจังกว่านี้ ให้ผู้สูงอายุอยู่แต่ภายในเคหสถาน เนื่องจากอายุขัยเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 78.5 ปี

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

อินเดียขอมประกาศเคอร์ฟิว

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ว่า ชาวอินเดียประมาณ 1,300 ล้านคน เข้าสู่วินิจฉัยการเคอร์ฟิวระหว่างเวลา 07.00 น. ถึง 21.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันอาทิตย์ (08.30 น. ถึง 22.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย) ตามที่นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี แถลงว่า การใช้เคอร์ฟิวครั้งนี้เพื่อ “ทดสอบศักยภาพ” ของประชาชนว่า พร้อมรับมือกรณีที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติระยะยาวหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้นำอินเดียมีแผนระงับบริการกิจการที่ไม่จำเป็น โดยให้พนักงานทำงานจากที่บ้านแทน ขณะที่โรงเรียนทั่วประเทศทยอยปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนทางไกลแล้ว นอกจากนี้ อินเดียระงับการออกวีซ่าท่องเที่ยวให้กับพลเมืองต่างชาติทุกประเทศตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน เช่นเดียวกับการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวที่ระงับในทุกช่องทางผ่านแดนตั้งแต่วันที่และเวลาเดียวกัน

จีนเจดิดรายแรกในรอบ 4 วัน

คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนรายงานสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงวันที่ 21 มีนาคม พบผู้เสียชีวิตอีก 6 คน เพิ่มจำนวนผู้ป่วยสะสมในประเทศเป็นอย่างน้อย 3,261 คน ขณะที่ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพบผู้ป่วยใหม่ 46 คน จากจำนวนดังกล่าวเป็นการติดเชื้อในประเทศ 1 คน ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วัน โดยผู้ป่วยรายนี้มีภูมิลำเนาอยู่ในมณฑลกว่างตุ้ง และเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ สถิติผู้ป่วยสะสมจากโรคโควิด-19 ในจีน มีอย่างน้อย 81,054 คน

วันเดียวกัน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม เวลา 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น พบผู้ติดเชื้อหลายประเทศทั่วโลก 308,615 คน เสียชีวิต 13,071 คน รักษาหาย 95,834 คน

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

สธ.วอนอยู่บ้าน-หวั่นแพร่โควิด อย่างกลับตาจว.

หลังกทม.-ปริมณฑลสั่งปิด
ร้านอาหารชื้อได้-ห้ามนั่ง
มท.แจ้งผู้ว่าฯเข้มคนเข้าจว.
ป่วยวันเดียวเพิ่มอีก188คน
ยอดต่างจังหวัดพุ่งเท่าตัว
หญิงไทยติดไวรัสดับที่มะกัน

‘บิ๊กตู่’ถกศูนย์ออกมาตรการเพิ่ม
รับมือโควิด-19 วันนี้ ไทยติดเชื้อเพิ่ม
วันเดียว 188 ราย โคม่า 7 คน เตือน
คนหยุดงานจาก กทม.-ปริมณฑล
งดกลับภูมิลำเนา (อ่านต่อหน้า 8)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๘)

ต่อจากหน้า 1

อย่างกลับตจว.

นายกฯเข้าทำเนียบเกาะติดโควิด

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 มีนาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล โดยขึ้นห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้า ต่อมาเวลา 10.30 น. ได้เรียก นพ.สุภุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขึ้นหารือที่ห้องทำงาน จากนั้นเวลา 11.15 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาถึงและเข้าร่วมหารือด้วย ทั้งนี้ หลังหารือนายกฯจะลงมาตรวจเยี่ยมติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และมอบนโยบาย

อย่างไรก็ตาม คาดว่าหลังการประชุม นายกฯจะเป็นผู้แถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่จะมีการประกาศเพิ่มเติมออกมาในการรับมือ หลัง กทม. และ 5 จังหวัดปริมณฑล ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 รวมถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านต่างๆ

'อนุทิน'ย้ายอยู่บ้าน-งดสังสรรค์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล ให้สัมภาษณ์หลังเข้าประชุมร่วมกับนายกฯว่า มารายงานสถานการณ์หลังจากมีการประชุมชุดใหญ่ร่วมกับคณะบดีแพทยศาสตร์ ซึ่งขณะนี้พบว่าผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ ขณะที่โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขมี 3-4 แห่ง โดยโรงพยาบาลส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น รามา ศิริราช ฯลฯ ดังนั้น ต้องเชิญคณะบดีจากโรงพยาบาลเหล่านี้มาหารือกันว่าจะร่วมทำงานกันอย่างไร ชาติอะไร และต้องการให้กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนด้านใดเพิ่มเติม เพราะขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเป็นศูนย์กลางของแพทย์เวชภัณฑ์ ไปจนถึงชุดคลุมมือ และหน้ากากให้แพทย์ เพราะต้องใช้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่เข้ามาจากประเทศจีน จึงง่ายหากให้หน่วยงานรัฐบาลเป็นผู้ติดต่อ ดังนั้นจึงนำรายละเอียดมารายงานนายกฯ ว่าการประชุมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและแพทย์เป็นไปด้วยดี มีการแบ่งว่าให้กรมการแพทย์เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับคณะแพทย์ทุกโรงพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ทุกคณะใน กทม. เพื่อรับผู้ป่วย รวมถึงส่งยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ

ขอทุกคนมีสำนึกรับผิดชอบ

เมื่อถามว่า ในช่วงประกาศออกจากบ้านนี้ ปรากฏว่ามีประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัด เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ ปิด นายอนุทินกล่าวว่า ถ้าเข้าใจว่าไม่ถึงออกมาตรการแบบนี้มาก ก็เพื่อต้องการให้ทุกคนอยู่บ้าน 14 วัน ก็เท่ากับโรคนี้จะไม่มีการกระจาย จะเหลือเพียงผู้ป่วย แล้วก็ไปรักษาผู้ป่วย ส่วนการควบคุมไม่ให้คนเดินทางกลับนั้น ต้องควบคุมด้วยกฎหมาย แต่ที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือ ถ้ายังเดินทางกันอีก โดยที่สภาพตัวเองไม่พร้อม ก็ต้องระมัดระวังตัวเอง แต่ที่สำคัญที่สุด ถ้าไม่จำเป็นก็ต้องเดินทาง ซึ่งการประกาศให้หยุดก็ไม่ใช่ว่าให้หยุดทุกอย่าง มีบางส่วนที่ทำงานได้ หรือทำงานที่บ้านตามปกติ แต่ถ้าจำเป็นก็ต้องกลับบ้านจริงๆ ก็ต้องป้องกันตัวเองสูงสุด ทุกคนมีอิสระ เสรี แต่ต้องมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

เมื่อถามถึงกรณีแล้วควรเก็บตัว ซึ่ง กทม. ประกาศ 3 สัปดาห์ แต่โรคใช้ระยะพักตัว 14 วัน หากทุกคนเก็บตัวได้ครบ แล้วไม่ปรากฏอาการก็จะได้สบายใจระดับหนึ่ง

เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ในการประกาศเคอร์ฟิว นายอนุทินถอนหายใจ ก่อนกล่าวว่า ทางกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้อ.พ.ร.บ.โรคติดต่อไม่มีอำนาจ บังคับอะไรมาไม่ได้ มีเพียงคำแนะนำว่าประชาชนควรปฏิบัติตัวอย่างไร

บีคักผู้คัดค้านมาตรการโควิดต่อ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า

พล.อ.ประยุทธ์จะเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 23 มีนาคม เวลา 14.00 น. โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะมีวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน 6 ด้านที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ 1.ด้านสาธารณสุข 2.ด้านการต่างประเทศ 3.ด้านความมั่นคง 4.ด้านมาตรการป้องกัน 5.ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา 6.ด้านข้อมูลการชี้แจงและการรับเรื่องร้องเรียน ว่าผลเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรค หรือจะต้องทำอะไรเพิ่มอีกในแต่ละด้านหรือไม่ ส่วนจะมีการออกมาตรการเพิ่มในภาพรวมหรือไม่ ต้องรอดูการหารือในที่ประชุมอีกครั้ง

มท.สั่งอปท.เบิกงบดูแลโควิด

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้ประสานงานไปยังสมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้ง 3 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมองค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สันนิบาตเทศบาล) และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อกำชับและประสานไปยัง อปท.ทั่วประเทศ ตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ 1727 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งนี้ องค์กรปกครองท้องถิ่นทั้ง 7,774 แห่ง เป็นหน่วยงานที่มีอยู่ครอบคลุมพื้นที่และดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศ เป็นหน่วยที่มีความใกล้ชิดและมีความพร้อมเพื่อดูแลพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้การแพร่ระบาดของไวรัสยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จะต้องเข้ามาดูแลควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดเช่นเดียวกัน

นายนิพนธ์กล่าวอีกว่า ในการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยนั้น ท้องถิ่นจัดหาอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดได้ แต่ต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันสถานการณ์ แข่งกับเวลา เพื่อให้การแพร่ระบาดขยายวงกว้างออกไป ขอให้การปฏิบัติในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของท้องถิ่นเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งให้ติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับมาจาก กทม. หรือต่างประเทศที่ถูกประกาศเป็นประเทศเสี่ยง ขอให้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

มท.สั่งจังหวัดเข้มคนกลับตจว.

นายนิพนธ์ชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๘)

เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์ มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการ แพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน ชุมชน ตลอดจน เพื่อป้องกันกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ ย่างต่อการติดเชื้อ จึงขอให้จังหวัดแจ้งอำเภอ เพื่อแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแจ้งเทศบาล ค้นหาและเฝ้าระวังคนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน โดย ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคสู่ชุมชน หมู่บ้าน 1.การคัดกรองผู้ที่มา จากพื้นที่เสี่ยง ทั้งที่เดินทางกลับจาก กทม. จากต่างประเทศ 2.การปฏิบัติในกรณีที่มีผู้เข้า ชายตามข้อ 1 ให้จัดทำบัญชีรายชื่อ เพื่อเฝ้า ติดตามสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อ การแพร่ระบาด โดยให้ผู้นั้นพักอาศัยอยู่แต่ใน ที่พัก หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่อื่น 14 วัน ทั้งนี้ในกรณีที่มีหมู่บ้าน หรือชุมชนใด มีผู้ ป่วยติดเชื้อไวรัส และผู้ว่าฯ โดยความเห็นชอบ ของประธานกรรมการโรคติดต่อพิจารณาใช้ อำนาจ บิดการเข้าออกหมู่บ้าน หรือชุมชนนั้น ไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการระบาดของ โรคไปยังสถานที่อื่น ๆ

แถลงไทยติดเชื้อเพิ่มอีก188ราย

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ทวีศิลป์ วิชาญ โยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 พร้อม ด้วย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรค ติดต่อทั่วไป แถลงความคืบหน้าของสถานการณ์โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า ในวันที่ ที่ 22 มีนาคม ประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม ขึ้นอีก 188 ราย รวมผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 599 ราย

นพ.ทวีศิลป์แถลงว่า สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อราย ใหม่ 188 ราย นับเป็นรายที่ 412-599 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ยืนยันเดิมและเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อน

หน้า 65 ราย ได้แก่ 1.เกี่ยวข้องกับสนามมวย 21 ราย ได้แก่ นักมวย เขียนมวย ผู้ปล่อยแถวนักมวย ผู้ชมจากกรุงเทพมหานคร จ.เลย จ.หนองบัวลำภู จ.ปทุมธานี จ.อุดรธานี จ.ชลบุรี จ.นนทบุรี จ.พิจิตร จ.แพร่ และ จ.สมุทรปราการ 2.เกี่ยวข้องกับสถาน บันเทิง 5 ราย ได้แก่ พนักงานร้านอาหาร พนักงาน เสิร์ฟ พนักงานต้อนรับ พบผู้ป่วยที่ จ.อุดรธานี และ จ.เพชรบูรณ์ มีประวัติทำงานในสถานที่ท่องเที่ยว ย่านท่องเที่ยว 3.เกี่ยวข้องกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทางศาสนาในประเทศมาเลเซีย 2 ราย ซึ่งอยู่ใน จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา

“4.ผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีการ รายงานมาก่อนหน้านี้ 37 ราย กระจายที่กรุงเทพฯ จ.สมุทรปราการ จ.สุโขทัย จ.นนทบุรี จ.ชลบุรี จ.ปัตตานี จ.สงขลา จ.ขอนแก่น จ.ปราจีนบุรี จ.อุดรธานี และสัมผัสกับผู้ยืนยันยืนยันในสนาม มวย สถานบันเทิง ผู้ที่เดินทางกลับจากปอยเปตที่ ประเทศกัมพูชา” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยราย ใหม่ มี 15 ราย ได้แก่ 1.ผู้ที่เดินทางกลับจากต่าง ประเทศ 8 ราย เป็นชาวไทยที่ทำงานในต่างประเทศ ป่วยในประเทศกัมพูชา 6 ราย นักเรียนชาวสวีเดน เซอร์ แลนด์และอเมริกาใกล้จากอิหร่าน 2 ราย ซึ่งหลาย รายมีประวัติเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวในสถาน บันเทิงในต่างประเทศ เช่น ปอยเปต 2.ผู้ที่ทำงาน หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่แออัดที่จะต้องใกล้ชิดกับคน จำนวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 7 ราย ได้แก่ คนขายลอตเตอรี่ ค้าขายแถวสนามมวย 3.ผู้ ป่วยกลุ่มที่ยืนยันทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) แล้ว แต่ต้องรอการสอบสวนโรคและประวัติเสี่ยงเพิ่ม เต็ม 108 ราย

พบผู้ป่วยแล้ว599โคม่า7ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สถานการณ์ในประเทศไทย ขณะนี้มีผู้ป่วยหายกลับบ้านเพิ่ม 1 ราย จาก สถานับนาราคนราดูร สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก มี 7 ราย โดยรักษาตัวอยู่ที่สถานับนาราคนราดูร รพ.เพชรบูรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.ศิริราช รพ.ราชวิถี และ รพ.เอกชน ทุกรายได้เครื่องช่วย หายใจ ซึ่งทีมแพทย์จะต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด สรุปรายการพบประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยัน 599 ราย กลับบ้านแล้ว 45 ราย และรักษาอยู่ในโรง พยาบาล 553 ราย มีผู้ป่วยอาการหนัก 7 ราย และ เสียชีวิต 1 ราย

ยึดคนคนไข้'โรคเรื้อรัง-ผ่าตัด'

นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการ แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงการ เฝ้าสังเกตอาการการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง ก่อนไปพบแพทย์ว่า อาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 จะเริ่มจากระบบทางเดินหายใจส่วน ตัน โดยอาการใช้ ระยะเวลาเคียงทางเดินหายใจ เช่น จมูกและลำคอ มีอาการไอ ซึ่งเป็นสัญญาณของการ ติดเชื้อเช่นเดียวกับโรคไข้หวัด ทั้งนี้ หากมีอาการ ดังกล่าวควรจะไปพบแพทย์ทันที แต่หากมีอาการ เพียงอย่างเดียวหนึ่งเล็กน้อย ควรจะดูแลตัว เองอยู่บ้านก่อน

“สิ่งที่สำคัญตอนนี้คือ หากไม่มีความจำเป็นไม่ ควรที่จะเข้าโรงพยาบาล เพื่อลดความแออัด และ ขณะนี้มีหลายที่ที่พยายามลดการเยี่ยมคนไข้ โดยใช้ อุปกรณ์สื่อสารอย่างอื่นแทน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ขณะ นี้มีนโยบายยืดระยะเวลาการนัดให้นานมากขึ้น รวมถึงการผ่าตัดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็อาจจะถูก เลื่อนออกไป ซึ่งจะต้องจัดลำดับความสำคัญสำหรับ ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจก่อน” นพ.มานัสกล่าว

แจงแนวทางรพ.เอกชนคำปรึกษา

ขณะที่ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ (สนส.) ให้สัมภาษณ์ว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้น เดือนมกราคม ถือเป็นภัยสุขภาพที่มีความรุนแรง และส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วทุกมุมโลกใน รอบหลายสิบปี การที่ประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤต การระบาดของโรคในครั้งนี้ไปได้ั้น ทุกภาคส่วน จะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสถาน พยาบาลเอกชน ซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการป้องกัน และควบคุมมิให้เกิดการระบาดของโรค จะต้อง ดำเนินการบนมาตรฐานเดียวกัน

นพ.ธเรศกล่าวว่า ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ถูกเดินดำเนินการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวง สาธารณสุข จึงได้ร่วมพิจารณาประเด็นการรักษา พยาบาลของผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด และได้กำหนด หลักการจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับบริการจากสถาน พยาบาลเอกชน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึง การรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องกังวลต่อการจ่าย ใช้จ่ายแต่อย่างใด ประกอบด้วย 1.ให้ผู้ที่มีการ ป่วย เข้ารับสิทธิการรักษาในสถานพยาบาลตาม สิทธิรักษาของตนก่อน 2.กำหนดเงื่อนไขค่าใช้จ่าย ดังนี้ 2.1 กรณีผู้ป่วยชาวต่างชาติ ให้ใช้สิทธิ การรักษาประกันสุขภาพเอกชนส่วนตัวที่มีอยู่ 2.2 กรณีผู้ป่วยชาวไทยที่มีประกันสุขภาพเอกชนส่วนตัว ให้ใช้สิทธิประกันสุขภาพส่วนตัว 2.3 กรณีผู้ ป่วยชาวไทยที่ไม่มีประกันสุขภาพเอกชนส่วนตัว ให้ ใช้กลไกการจ่ายในแนวทางผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต จาก 3 กองทุน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ด้าน พท.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี สนส. กล่าวต่อว่า ขณะนี้ สนส.ได้จัดส่งหนังสือ แจ้งหลักการจ่ายค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาล เอกชนกรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่ว ประเทศเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเป็น ที่เรียบร้อย จึงขอกำชับให้สถานพยาบาลเอกชนทุก แห่ง ยึดหลักคุณธรรม และมนุษยธรรมเป็นสำคัญ ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่เอาค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไข ห้ามเรียกเก็บค่า รักษาพยาบาลจากผู้ป่วยหรือญาติโดยเด็ดขาด และ ให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การรักษาพยาบาลของผู้ป่วย เพื่อนำมาประกอบการ เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศกำหนดต่อไป

กรมคุมโรคเตือนงดกลับตจว.



มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๘)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามโดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา ฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฝ้าระวังและเฝ้าระวังมาตรการรับมือกับผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมเตือนคนทำงานในสถานประกอบการที่ถูกสั่งปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร งดเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปในพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากพื้นที่นั้นจะนำเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ระยะฟักตัวกลับไปแพร่ระบาดในต่างจังหวัด และมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้สูงอายุในครอบครัว

ขอผู้ว่าฯทั่วประเทศรับมือคนกรุง

สำหรับหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนั้น ได้ออกให้มีมาตรการรับมือผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น ทำฐานข้อมูลผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ผู้กลับจากกรุงเทพฯ แยกตัวสังเกตอาการ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นเป็นเวลา 14 วัน พร้อมให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมีลักษณะใกล้เคียงกับผู้เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงที่ได้เคยใช้ปฏิบัติก่อนหน้านี้ พร้อมกันนี้ กรมควบคุมโรคยังได้ออกหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบก, การรถไฟแห่งประเทศไทย, สายการบิน ให้จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้โดยสารทุกที่นั่ง พร้อมมาตรการอื่นๆ เข้มงวด

สธ.จับวาง ทั่วประเทศเข้มคนกรุง

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลกแพร่ระบาดใน 186 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ และ 1 เรือสำราญ พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 306,677 ราย ผู้ป่วยวิกฤต 9,382 ราย รักษาหาย 94,798 ราย เสียชีวิต 13,017 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า จากการคัดกรองในประเทศไทยทุกด้าน สะสม 5,954,621 รายพบผู้ป่วยโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 กระจายตัวทั่วประเทศเพิ่มขึ้น โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในต่างจังหวัด 127 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม มีคำสั่งจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในลักษณะของการปิดสถานบริการต่างๆ และมีแนวโน้มว่าประชาชนที่เป็นแรงงานในกรุงเทพมหานคร จะเคลื่อนย้ายออกไปยังส่วนภูมิภาคซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการแพร่กระจายโรคที่มากขึ้น ทั้งนี้ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา ฝ้าระวัง และป้องกันโรคระดับอำเภอ และหมู่บ้าน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อแยกตัวสังเกตอาการใช้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนัก หรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา

วอนหยุดเพื่ออยู่บ้านห้ามเดินทาง

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ขอให้ประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงหรือยังไม่มีการป่วยในระบบทางเดินหายใจ ฝ้าระวังสังเกตตนเองอยู่บ้าน เนื่องจากขณะนี้มีการตรวจจากห้องปฏิบัติการ (แล็บ) กว่า 1 หมื่นราย แต่พบผู้ป่วยที่ผลเป็นบวกเพียงร้อยละ 4 และสำหรับผู้ที่ตรวจแล้วมีผลเป็นลบ ก็ควรจะไปปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ.

“โดยส่วนใหญ่ ผู้ป่วยยืนยันพบมากในกรุงเทพมหานคร เป็นวัยหนุ่มสาว และวัยทำงาน โดยมีการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงทำให้ผู้ป่วยยังมีกิจกรรมร่วมกันในสังคม จึงเกิดเป็นผู้สัมผัสจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนให้อยู่ที่บ้านอย่าเดินทางไปยังภูมิลำเนาเด็ดขาด เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังเพื่อหยุดการเคลื่อนย้าย เมื่อหยุดจนแล้วควรจะไปอยู่ที่บ้านอย่ากลับไปภูมิลำเนาเด็ดขาด เนื่องจากมีกลุ่มเสี่ยงคือเด็กและผู้สูงอายุ” นพ.ทวีศิลป์กล่าว นพ.ชินวรส ลิขิตวณิช รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวไว้ที่ สธ.มีคำแนะนำว่าห้ามเดินทางไป ดังนั้น สถานการณ์การแพร่ระบาดใน กทม.ขณะนี้ จึงต้องจำกัดการเดินทาง ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ ไม่ควรเดินทางออกต่างจังหวัดและผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ไม่ควรเข้ามากรุงเทพฯ หากไม่มีเหตุจำเป็น

ชี้รบ.หยุด3วันปิดคาเฟ่ไม่ให้แพร่เชื้อ

ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า เดิมพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และขณะนี้ผู้ป่วยมากขึ้นในต่างจังหวัด ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการให้หยุดทำงาน 3 สัปดาห์ เพื่อให้หยุดอยู่บ้านและไม่ไปแพร่เชื้อให้กับผู้อื่น รวมไปถึงผู้ที่มีการป่วยเล็กน้อยภายใน 14 วันจะได้ดูแลตนเองให้หายป่วย ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทำให้กรุงเทพฯ ปลอดภัย แต่หากมีผู้ที่ไม่ระมัดระวังก็จะเป็นการแพร่เชื้อ

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีของศิลปิน น.ส.แพรวา นิษากัทร มีการสอบสวนโรคอย่างไรบ้าง นพ.โสภณกล่าวว่า ข้อมูลในขณะนี้ไม่สามารถระบุข้อมูลระดับบุคคลได้ว่าติดจากใครเนื่องจากมีการป่วยต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพฯ ดังนั้นอาจจะมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้าหรือสถานที่ที่พบผู้ป่วย การมุ่งหาต้นเหตุของการป่วยอาจจะมีความสำคัญน้อยลง เนื่องจากสิ่งที่สำคัญกว่าคือ จะต้องป้องกันไม่ให้ผู้ที่กำลังป่วยหรือเริ่มป่วยแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น

‘อัศวิน’ ออกประกาศฉบับ3เข้ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) แก้ไขข้อความในข้อ 1 และข้อ

2 ของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นในส่วนของ ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ความหมายของสถานที่ที่จะปิดเป็นการชั่วคราวตามประกาศดังกล่าวมีความเข้าใจที่ตรงกัน และเจ้าของสถานที่พร้อมให้ความร่วมมือในการลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563

นอกจากนี้ พ.ต.อ.อัศวินยังได้โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯอัศวิน” ซึ่งแจ้งกรณีกรุงเทพมหานคร (กทม.) ออกคำสั่งปิดสถานที่เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

คุม‘รถเข็น-แผงลอย-ศูนย์การค้า’

ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวระบุว่า “ผมขอออกคำสั่งอธิบายเพิ่มเติม สาเหตุสำคัญคือ 1.ห้างสรรพสินค้า รวมถึงห้างสรรพสินค้าทุกประเภท (ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าหรือคอมมูนิตี้ มอลล์) ต้องดำเนินการตามคำสั่งที่ออกไป 2.ธนาคาร ในและนอกห้างเปิดได้ 3.ร้านอาหาร รวมถึงร้านอาหารในคูหา รถเข็น และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ต้องจำหน่ายแบบชื้อกลับบ้านเท่านั้น 4.ร้านอาหารในสนามเปิดให้นั่งรับประทานได้ (แต่ต้องมีมาตรการการเว้นระยะ) การสื่อสารในช่วงเวลาวิกฤตเป็นสิ่งที่สำคัญ ขอให้ทุกท่าน พึงข้อมูลข่าวสารจาก กทม.เท่านั้น”

ถก ก.บ.ศ.ออกมาตรการทุกศาล

นายสรวิศ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยมติที่หน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมหรือศาลในพื้นที่ต่างๆ มีคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา-19 ในแต่ละพื้นที่ เขตอำนาจศาลว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้แจ้งข้อมูลไปยังศาลต่างๆ ทั่วประเทศว่าในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม ที่ประชุม ก.บ.ศ.จะพิจารณาแนวทางการบริหารราชการศาลยุติธรรมทั่วประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา-19 ในทุกมิติ ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนแก่

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของปรกศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๘)

ประชาชน จึงขอให้ศาลต่างๆ รวมถึงที่ประชุม ก.บ.ศ.ก่อน เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารราชการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

นายสรวิศกล่าวต่อว่า ส่วนที่ศาลจังหวัดสว่าง แคนดินออกประกาศเลื่อนการพิจารณาคดีทั้งหมด ที่มีกำหนดวันที่ 23 มีนาคมเป็นต้นไป ไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายนนั้นทั้งศาลจังหวัด สว่างแคนดินได้มี คำสั่งยกเลิกคำสั่งเลื่อนดังกล่าวแล้ว แล้วโดยจะ ให้รอดิ ก.บ.ศ.วันที่ 23 มีนาคม โดยหลังประชุม ก.บ.ศ.เสร็จ ทางสำนักงานศาลยุติธรรมจะแจ้งให้ ศาลทั่วประเทศได้ทราบว่าจะมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร

อิตาลีตายพุ่งวันเดียว 793 ราย

สำนักข่าวเอพี และรอยเตอร์ รายงาน สถานการณ์ความคืบหน้าเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสาย พันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ว่า สถานการณ์ในประเทศ อิตาลียังคงไม่ดีขึ้น โดยจำนวนผู้เสียชีวิตในรอบ 24 ชั่วโมง พุ่งสูงทำลายสถิติใหม่อีกครั้ง โดยพบการเพิ่มขึ้นของผู้เสียชีวิตสูงสุดถึง 793 ราย ทำให้อัตราผู้เสียชีวิตรวมของอิตาลีขณะนี้อยู่ที่ 4,825 ราย ขณะที่ ยอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศอิตาลีเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 53,578 คน จาก 47,021 คน จากหนึ่งวันก่อนหน้า โดยในจำนวนนี้มีผู้ที่อยู่ในห้องฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยหนัก 2,857 คน เพิ่มขึ้นจาก 2,655 คนก่อนหน้านี การเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งของผู้เสียชีวิตและผู้ ติดเชื้อในอิตาลีส่งผลให้แคว้นลอมบาร์เดีย ทาง ตอนเหนือของประเทศ ซึ่งเป็นต้นตอการแพร่ระบาดของอิตาลี มีกาประกาศเพิ่มมาตรการคุมเข้มเพิ่มขึ้น โดยขอให้ธุรกิจทุกอย่าง ซึ่งรวมถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าที่จำเป็น จนลงไปถึงมือผู้บริโภคยุติการดำเนินการ และให้ยุติ การก่อสร้างในทุกจุด เว้นแต่การสร้างโรงพยาบาล ถนน และวางรถไฟเท่านั้น

ภายใต้มาตรการใหม่เป็นการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง รวมถึงการเล่นกีฬาในบ้าน แม้จะเป็นการดำเนินการ เพียงล้างฟองถูล้างห้องน้ำ รวมถึงการห้าม ใช้เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เช่นเดียวกับตลาดที่ เปิดขายสินค้ากลางแจ้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ที่ต้องระงับการขาย

ด้านยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 12,973 คน พบผู้เสียชีวิตมากที่สุด 3 อันดับแรกในอิตาลี จีน และอิหร่าน ส่วนผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 304,528 คน โดยจีนยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ขณะที่อิตาลีตามมาเป็นอันดับสองที่ 53,578 สหรัฐ 25,493 สเปน 25,374 เยอรมนี 22,213 อิหร่าน 20,610 และฝรั่งเศส 14,308 ส่วนผู้ติดเชื้อซึ่งได้ รับการรักษาจนหายแล้วทั่วโลกอยู่ที่ 91,678 คน

จีนพบผู้ป่วยเพิ่ม 46 ราย

สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ทางกรจีนแจ้งว่า พบผู้ป่วยโควิด-19 ราย

ใหม่ของประเทศ 46 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยในประเทศด้วย 1 ราย ซึ่งถือเป็นรายแรกที่ติดเชื้อในประเทศในรอบ 4 วัน หลังจากที่ผ่านมาพบแต่ผู้ติดเชื้อไวรัสจากต่างประเทศ โดยผู้ติดเชื้อในประเทศ อยู่ที่มณฑลกว่างตง และมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วย ที่มาจากต่างประเทศ

สถานการณ์สถานทูตคลี่คลาย

หลังเกิดความโกลาหลวุ่นวายที่หน้าสถาน เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ประเทศ อังกฤษ เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากคนไทย ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศต้องมาขอเอกสาร รับรองจากสถานทูต รวมถึงหาใบรับประกันสุขภาพ ว่าพร้อมสำหรับการเดินทาง ซึ่งสถานทูตได้จัดทีม แพทย์ไทยมาคอยอำนวยความสะดวกให้ จนกระทั่ง สถานเอกอัครราชทูตไทยได้เปิดให้บริการเป็นกรณี พิเศษในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 21-22 มีนาคมนี้

ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเปิดให้มีการ จองคิวเข้ารับบริการมายื่นเรื่องทำเอกสารผ่าน แอปพลิเคชัน QuoE ได้ 2 วัน รวมถึงเพิ่มจุดยื่น ขอเฉพาะเอกสารรับรองของสถานทูตที่โรงแรมอัล ตันใกล้กับสนามบิน ในวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา แม้จะยังมีคนไทยมายื่นขอเอกสารรับรองอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีภาพของคนไทยที่มาเข้าคิวอัดแน่น หรือเข้าแถวยาวเหยียดอยู่ด้านหน้าสถานทูตแล้ว โดยผู้มารับบริการสามารถเข้าแถวโดยเว้นระยะ ห่างได้อย่างเหมาะสมตามที่ควรจะเป็น ขณะที่การ ให้บริการก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย

คนไทยตายรายแรกในสหรัฐ

นายเจดเกียรติ อัครถาวร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า ได้รับ รายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ว่ามีสตรีชาวไทยสูงอายุเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม โดยสตรีคนดังกล่าวถือสอง สัญชาติและพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา หลายสิบปี ทั้งนี้ นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ได้แสดงความเสียใจแก่ญาติผู้เสียชีวิตที่อยู่ใน สหรัฐอเมริกาและจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามความเหมาะสมและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

สิงคโปร์เตรียมปิดประเทศ

สิงคโปร์เตรียมสั่งห้ามผู้คนจากต่างประเทศ เดินทางเข้าประเทศหรือแลกเปลี่ยนเครื่องที่ สิงคโปร์ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ตามมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพื่อดูแล เรื่องความปลอดภัยของพลเรือนในประเทศ โดย สิงคโปร์จะอนุญาตให้เฉพาะผู้มีใบอนุญาตทำงาน เดินทางกลับหรือเข้าประเทศ ซึ่งรวมทั้งผู้อยู่อาศัย และอนุญาตให้เฉพาะบางอาชีพที่จำเป็น เช่น เรื่อง สุขภาพและการขนส่ง

ทั้งนี้ สิงคโปร์มีรายงานพบผู้เสียชีวิตจาก โควิด-19 รายแรกของประเทศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม และมียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 432 ราย โดยเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา เป็นผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ

อิหร่านตายทะลุ 1.6 พัน

กระทรวงสาธารณสุขอิหร่านแจ้งยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอิหร่าน ว่าได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,685 รายแล้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา และมียอดผู้ติดเชื้อสะสมที่ 21,638 รายแล้ว โดยนาย เตียบูซ จาฮันปูร์ โฆษกกระทรวงสาธารณสุขอิหร่าน กล่าวในการแถลงข่าวผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ เตือนว่า ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จะเพิ่มมากขึ้นจนกว่าผู้คนจะระงับการเดินทางในช่วงวันหยุดใหม่ 2 สัปดาห์ของชาวอิหร่าน ที่จะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม

ด้านประธานาธิบดีฮันซัน รูฮานี แห่งอิหร่าน กล่าวในวันเดียวกันว่า มาตรการ “เว้นระยะทาง สังคม” จะช่วยต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนาได้ ซึ่งรวมทั้งการจำกัดการเดินทางที่จะ ต้องมีเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ หลังจากนั้นก็วิกฤต จะคลี่คลายลง

สเปนเสริมจนท.สาธารณสุข

ด้านสเปนเดินทางในการต่อสู้กับการแพร่ ระบาดของโควิด-19 อย่างเต็มที่ โดยการจัดกำลัง เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอีก 52,000 คน และเร่งสร้างโรงพยาบาลสนามให้เสร็จเร็วที่สุด ในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสเปนเพิ่มขึ้น อีกกว่าพันคน กลายเป็นประเทศที่สถานการณ์ โควิด-19 ร้ายแรงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของยุโรป รอง จากอิตาลี

โดยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม สเปนมียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 1,720 ราย ส่วนยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 28,572 ราย ซึ่งนางมารีเย โยเซ ซิเยร์รา โฆษกหญิงของกระทรวงสาธารณสุขสเปน กล่าวกับนักข่าวระหว่างการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ว่ายอดผู้ติดเชื้อในประเทศจะเพิ่มมาก

(อ่านต่อหน้า 9)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

ต่อจากหน้า 8

อย่างกลับตจว.

ขึ้นไปอีกในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่อายุ 70 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อายุมากกว่า 8 ปีขึ้นไป โดยเกือบ 70 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่อยู่ในห้องไอซียูเป็นผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี มีอยู่ราว 1-2 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ทั้งนี้ สเปนได้สั่งปิดประเทศไปแล้ว โดยจำกัดการเดินทาง อนุญาตให้ออกจากที่อยู่อาศัยได้ก็ต่อเมื่อมีงานที่จำเป็นต้องทำ การออกไปซื้ออาหาร การไปพบแพทย์ หรือการพาสุนัขไปเดิน

ฝรั่งเศสตายเพิ่มอีกกว่าร้อย

กระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสแจ้งว่า ยอดผู้เสียชีวิตจาก "โควิด-19" ในประเทศฝรั่งเศส ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นอีก 112 ราย ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสอยู่ที่ 562 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมที่ 14,485 ราย ขณะที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 6,172 ราย ในจำนวนนี้อาการสาหัส 1,525 ราย

ขณะที่เอเอฟพีรายงานว่า ฝรั่งเศสเตรียมใช้เฮลิคอปเตอร์และโดรนในการช่วยส่งต่อส่งผู้คนตามมาตรการกักตัวอยู่แต่ในที่พัก โดยแหล่งข่าวด้านการทหารของฝรั่งเศสเปิดเผยว่า เฮลิคอปเตอร์จะช่วยให้เห็นมุมมองที่กว้างมากขึ้น ในช่วงเวลาจริง ซึ่งจะช่วยให้เป้าหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนภาคพื้นดินได้ โดยมีการใช้เฮลิคอปเตอร์อย่างน้อย 1 ลำแล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่ใช้บินส่งต่อส่งเหนือกรุงปารีสเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนจะกักตัวอยู่แต่ในที่พัก

อังกฤษเตือนกลุ่มเสี่ยง 1.5 ล้านคน

รัฐบาลอังกฤษออกประกาศให้กลุ่มผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในอังกฤษ ที่มีมากถึงราว 1.5 ล้านคน กักตัวอยู่ในที่พักเป็นเวลาอย่างน้อย 12 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยกลุ่มคนดังกล่าว ได้แก่ ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้ว เช่น มะเร็งกระดุก มะเร็งเม็ดเลือด โรคมะเร็งเต้านม ไบโบริซิส หรือโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดการสร้างเสมหะชั้นในปอด เมื่อกินในตู้ร้อนและอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย รวมไปถึงผู้ที่เคยเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ควรจะปกป้องตัวเองจากการติดเชื้อไวรัส และควรระวังตัวเองอยู่ในที่พักเป็นเวลานานเพื่อชีวิตของตัวเอง

โดยนายโรเบิร์ต เจนริก รัฐมนตรีชุมชน กล่าวในแถลงการณ์ระบุว่า ผู้คนควรจะอยู่แต่ที่บ้าน ป้องกันระบบสาธารณสุข และปกป้องชีวิตเอาไว้ และว่า รัฐบาลได้ร้องขอให้ประชาชนที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากเพิ่มความระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งกลุ่มคนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ 1 โรคขึ้นไป จะได้รับการติดต่อจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือทั้งสองอย่าง เพื่อแนะนำให้อยู่บ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 12 สัปดาห์

ทั้งนี้ อังกฤษพบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 233 ราย และมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 5,067 ราย